



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. Healthy Nation: ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจไทย	กรุงเทพธุรกิจ
2. เวทีสาธารณะ: หยุดและทบทวนร่างพรบ.คทช.คืนสิทธิชุมชน	ไทยโพสต์
3. บิ๊กตูปลื้มสินค้าเกษตรกรขึ้นเสิร์ฟบินไทย	ไทยโพสต์
4. พท.ปุดโคราชซื้อเสียงล่วงหน้า เดินว่อนเก็บบัตรประช.จี้กต.ลงไปตรวจสอบ	ไทยรัฐ
5. ทันสถานการณ์: นายกฯ พอใจผลไม้ฉะเชิงเทราเสิร์ฟบินไทย	โพสต์ทูเดย์
6. บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
7. แม่น้ำโขงวิกฤติทะเลาะท่วมนครพนม ทหารลงพื้นที่ช่วย เหนือ-ใต้ฝนยังชุก	เดลินิวส์(กรอบบ่าย)
8. รายงาน: ยุติปมขาดแรงงาน 'ต่างด้าวภาคประมง' ต่ออายุ-นำเข้าเอ็มโอยู	มติชน(กรอบบ่าย)
9. อี-แบงก์กสิกรล้ม ลามธนาคารอื่น ป่วนวันสิ้นเดือน...	มติชน(กรอบบ่าย)
10. อีสานน้ำโขงหนุนสูงนครพนมใกล้วิกฤตจับตา7จว.ภาคกลาง...	มติชน(กรอบบ่าย)
11. รวบ'เสียปีเตอร์อ้าง'บิ๊กตู-ยูเอ็น' ต้นเกษตรกรเป็นสมาชิกพันปีกรูป	มติชน(กรอบบ่าย)
12. ฐานโซไซตี้	ฐานเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : Healthy Nation: ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจไทย

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 10937 หน้า : 9 (ขวา)



ความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจไทย



หลายท่านอาจไม่ทราบว่าอุณหภูมิโลกในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 70 ปีที่แล้วร้อนขึ้นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอุณหภูมิโลกอาจเพิ่มถึง 4 องศาภายในปี 2100 และถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 2 องศาจะเป็นระดับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้

โลกที่ร้อนขึ้นก่อนผลกระทบหลายอย่าง คาดว่าภายในปี 2100 ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยจะสูงเพิ่มถึง 70 เซนติเมตร ทั้งก่อให้เกิดความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งจำนวนภัยธรรมชาติในทศวรรษ 2000 เพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากจำนวนภัยพิบัติในช่วงต้นทศวรรษ 1990

ภาคเกษตรกรรมทั่วโลกมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบมากที่สุด ภัยแล้งและน้ำท่วมทำให้พืชผลเสียหายปศุสัตว์ที่เลี้ยงเสี่ยงเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนธุรกิจประมงได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสัตว์น้ำบางชนิดสูญพันธุ์และวงจรชีวิตสัตว์เปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอากาศที่ร้อนกว่าปกติช่วงปี 2010 ทำให้ผลผลิตข้าวโพดทั่วสหรัฐ ลดลงหรือฤดูหนาวที่อุ่นกว่าปกติในปี 2011 ของรัฐมิชิแกนสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมเชอร์รี่ถึง 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นิตยสาร Science ตีพิมพ์เมื่อปี 2008 ระบุว่าวิกฤติสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทำให้แอฟริกาใต้เสี่ยงสูญเสียข้าวโพดผลผลิตเกษตรหลักของประเทศกว่า 30% ในปี 2030

กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (USDA) พบว่าวิกฤติสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มกระทบต่อราคาอาหารและการเข้าถึงอาหารของประชากรในอนาคต สอดคล้องกับ The International Food Policy Research Institute (IFPRI) ที่คาดว่าอากาศที่ผันผวนทำให้ใน 30 ปีข้างหน้าราคาข้าวจะสูงขึ้น 32-37% ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ลดลง 10-15% ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ระบุว่าทุก 1 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ลดลงถึง 10%

ความผันผวนในผลผลิตทางการเกษตรจากความเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเป็นความท้าทายต่อการบริหารจัดการอาหารให้เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรในอนาคตองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าจากประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น โลกในปี 2050 ต้องการผลผลิตเพื่อเป็นอาหารเพิ่มจากปัจจุบันถึง 70%

ในส่วนของประเทศไทยที่เติบโตผ่านอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.86 - 1.45 องศาเซลเซียส มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกหากยังไม่ทำอะไรคาดว่าปี 2100 อุณหภูมิจะเพิ่ม 4.8 องศาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยและอันดามันสูงขึ้นประมาณ 0.1 องศา ต่อทศวรรษระดับน้ำทะเลเพิ่มปีละ 1-3 มิลลิเมตรซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกปริมาณฝนสะสมรายปีของไทยที่มีความผันผวนสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาปีใดไทยเผชิญเอลนีโญ ปริมาณฝนน้อย ปีใดเผชิญลานีญา ปริมาณฝนมากและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ไทยประสบภัยแล้งและน้ำท่วมบ่อยครั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อพืชผล รายได้เกษตรกร และเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ภัยแล้งช่วงปี 2015-2016 ทำให้ผลผลิตข้าวของไทยลดลง 16% จาก 19.8 ล้านตันเหลือ 16.5 ล้านตันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าภัยแล้งต่อเนื่อง 2 ปี นั้นทำให้รายได้ครัวเรือนเกษตรกรช่วงปี 2015-2016 ลดลงถึง 17.4%

ในขณะที่ปีก่อน(2017)เกษตรกรไทยต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วม ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่ามีพื้นที่การเกษตรเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ 3.41 ล้านไร่ คิดเป็นความเสียหาย 14,000 ล้านบาท กระทั่ง 0.04% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

หรืออย่างปีที่สถานการณ์น้ำท่วมกว้างขวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปข้อมูล ณ 8 สิงหาคม พบพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 650,000 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 90% มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 101,032 ราย

International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) เปิดเผยผลการศึกษาพบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกข้าวในภาคอีสานของไทยในอนาคตวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวที่ปลูกได้น้อยลงปริมาณแสงแดดและอุณหภูมิที่ผันผวนเป็นปัจจัยที่กระทบปริมาณผลผลิตมากที่สุด ขณะที่ ADB ระบุประเทศไทยในเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศมากที่สุดได้แก่ไทย เวียดนามและอินโดนีเซียโดยในอีก 80 ปีข้างหน้า สามประเทศนี้มีโอกาสสูญเสียผลผลิตข้าวต่อไร่กว่าครึ่งหนึ่ง

ภายใต้วิกฤติสภาพภูมิอากาศที่นับวันทวีความรุนแรง และก่อความเสียหายในวงกว้างภาคเกษตรของไทยจำเป็นต้องเตรียมรับมือผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตเกษตรกร ตลอดจนความมั่นคงทางอาหาร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



เวทีสาธารณะ

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

จากการประชุมคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 61 ระบุถึงแนวปฏิบัติในการส่งมอบที่ดินตามนโยบาย คทช. โดยอ้างถึงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในประเทศ หากพิจารณาถึงเนื้อหาของ คทช.พบว่า สิทธิต่างๆ ไม่ได้ลงถึงชุมชนอย่างแท้จริง

ประการแรก สิทธิการจัดการที่ดินเป็นเพียงการเปลี่ยนอำนาจจากหน่วยงานส่วนกลางมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น แต่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กรณีที่แม่ทา ทำให้ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานได้ และรัฐยังยึดติดกับข้อกฎหมายเดิม ซึ่งแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่แล้ว

ประการที่สอง การจัดการที่ดินตามนโยบาย คทช. เป็นการจัดระบบพื้นที่ใหม่ โดยไม่ดูข้อเท็จจริงของผู้อยู่อาศัยปัจจุบัน ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่เดิมต้องล่มสลายตามไปด้วย

หยุตและทบทวนร่างพรบ.คทช.คืนสิทธิชุมชน

ประการที่สาม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆ ไม่เชื่อมั่นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่ดินตามนโยบาย คทช.จะเห็นได้จากกลไกคณะกรรมการ คทช.ไม่ได้มีส่วนของภาคประชาชน หากร่าง พร.บ.คทช.ผ่านและมีผลบังคับใช้จะทำให้หลายชุมชนไม่สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิมได้ ต้องถูกไล่ออกไป เช่น ชุมชนชาวเล และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ชั้น 2

แนวคิดการจัดการที่ดินในรูปแบบ คทช.ไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และแตกต่างจากการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนอย่างชัดเจน ในขณะที่การกระจายการถือครองที่ดินในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำอย่างมาก และหากแก้ไขปัญหามิถูกจุด จะทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำมากกว่าเดิม จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เครือข่ายภาคประชาชนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ คทช.ดังนี้

1.การจัดการที่ดินแบบแปลงรวมในรูปแบบ คทช.ไม่สอดคล้องตามแนวคิดสิทธิชุมชน เพราะเป็นเพียงการอนุญาตตามกฎหมายที่มีของหน่วยงาน และเป็นการอนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ใช่ให้ชุมชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 2.การจัดการที่ดินในรูปแบบ คทช.เป็นการเพิ่มอำนาจรัฐในการจัดการที่ดิน

3.กลไกการบริหารจัดการที่ดิน ไม่มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 4.เป็นการให้อำนาจกลไกของรัฐกึ่งตุลาการพิพากษาประชาชน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและแนวร่วมภาคประชาชน จึงขอเสนอให้รัฐบาลหยุตและทบทวนร่าง พร.บ.คทช.ให้เป็นไปตามหลักการลดความเหลื่อมล้ำ คืนสิทธิชุมชน และกระจายอำนาจให้กับประชาชนเพื่อปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนได้มีส่วนร่วม

อนึ่ง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช.ขึ้นมา 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีหน้าที่ในการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยรายชื่อผู้ครอบครองและส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการจัดที่ดินดำเนินการต่อไป

คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย มีหน้าที่ในการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลและแผนปฏิบัติการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินและ

ที่อยู่อาศัย กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดิน จัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม เช่น สหกรณ์หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุนและการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องบริหารจัดการที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดให้มีการปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐอย่างสูงสุด แต่ประชาชนที่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่สามารถนำมาเรียกร้องให้รัฐออกเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ในภายหลังได้.

บิ๊กตูปลื้มสินค้าเกษตรกรขึ้นเลิร์ฟบินไทย

ทำเนียบฯ • พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจการต่อยอดแนวคิดขยายโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรบนพื้นฐานของความร่วมมือแบบประชารัฐของกระทรวงเกษตรฯ ที่ล่าสุดได้ร่วมมือกับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และ จ.ฉะเชิงเทรา พัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย จัดเลิร์ฟอาหารผู้โดยสารบนเครื่องบิน

“นายกฯ รับทราบฯว่า จ.ฉะเชิงเทรา มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงตามมาตรฐานเบอร์ 8 คือ สินค้าที่มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับประเทศ (GAP) ส่วนครัวการบินไทยถือเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารเพื่อให้บริการบนสายการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จึงมีความต้องการวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพจาก

แหล่งผลิตชั้นดี โดยได้นำผักและผลไม้ของ จ.ฉะเชิงเทรา ไปให้บริการผู้โดยสารของการบินไทย”

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเป็นรายจังหวัด เน้นการตลาดนำการผลิต โดยอาศัยจุดเด่นของจังหวัดศักยภาพการผลิต ความต้องการของตลาด และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนไปพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ นายกฯ เน้นให้ทุกจังหวัดสร้างจุดเด่นของผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่าง และสร้างการรับรู้แก่คนทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องนำไปขายบนเครื่องบินการบินไทยเท่านั้น แต่สามารถใช้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ซึ่งจะช่วยให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และเกษตรกรรู้ว่าจะต้องผลิตอะไร เพื่อให้มีตลาดรองรับ ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน.

พท.ปุดโคราชซื้อเสียงล่วงหน้า

เติมนวนเก็บบัตรประช. จี้กต.ลงไปตรวจสอบ

พรรคการเมืองถล่มไพรมารีโหวตใหม่ล่าหลัง-เอื้อประโยชน์
พวกพ้อง คสช.จ้องเตะตัดขาคู่แข่ง “วิรัตน์” ตอก “วิษณุ”
ตั้ง 11 อรหันต์เฟ้นผู้สมัคร ส.ส.ออกทะเล ★ มีต่อหน้า 11

พท.ปุด

☆ ต่อจากหน้า 1

สวนทางปฏิรูป เล่งฝืนกระแสโลกห้ามใช้โซเชียล
หาเสียง “วรชัย” โวยลั่นกัดกันแต่ฝ่ายตรงข้าม
แต่ปล่อยลูกสมุนโดยแค้นตั้งแต่โกโห้แล้ว “อนุสรณ์”
ปุดขบวนการซื้อเสียงล่วงหน้าเมืองโคราช จี้ กต.
ตรวจสอบว่าผู้สมัคร ส.ส.-ผู้สมัครนายก อบจ.
เครือข่ายกินหนูน “บักตู” เติมนวนเก็บบัตรประชาชน
อสม. อ้างใช้เป็นหลักฐานสมัครสมาชิกพรรค-บิก
คำตอบแทน-รับเงินสวัสดิการรัฐ ชทพ.จี้เคลียร์
ชัดหลักเกณฑ์หาเสียงออนไลน์ หยัน คสช.เลิกผวา
โลกยุคใหม่ “กลุ่มสามมิตร” ไปต่อลุยพื้นที่ภาค
เหนือตอนล่าง รอประกาศชัดเข้าสังกัดพรรค “บัก
ปือก” สยายปีกประชานิยมเต็มสุขขุมชนเมืองกรุง
“วันนอร์ฯ” นั่งหน.ประชาชาติ ชูธงคืนความรุ่งเรือง
ให้ภาคใต้

กรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
จะคลายล็อกให้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ได้
แต่ยังห้ามหาเสียง โดยเฉพาะการหาเสียงผ่านโซเชียล
มีเดีย รวมทั้งการปรับการทำไพรมารีโหวตแบบใหม่
ให้มีคณะกรรมการ 11 คน ซึ่งขาดผู้สมัคร ส.ส.ถูก
พรรคการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ เป็นความพยายาม
ของ คสช.ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพรรคเครือข่ายเพื่อ
เอาเปรียบพรรคการเมืองเดิมที่เป็นคู่แข่ง

ปชป.ซัดไพรมารีโหวตออกทะเล

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้า
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึง
กรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับ
การปรับทำไพรมารีโหวตรูปแบบใหม่ เป็นการเอื้อ
ให้พรรคการเมืองใหม่ว่า ไพรมารีโหวตไม่ได้เป็น
ปัญหาของพรรคการเมืองส่วนใหญ่เลยแต่เป็นปัญหา
ของบางพรรคที่ประกาศสนับสนุนผู้มีอำนาจ และ

กำลังแต่งตั้งอยู่ตอนที่ประกาศทำไพรมารีเป็นราย
ภาคดูน่าเกลียดมากพอแล้ว แต่การกำหนดให้คน
11 คน ในรูปคณะกรรมการมาชี้ขาดสรรหาว่าผู้สมัคร
ส.ส. 350 คน จาก 350 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ไม่ใช่
การทำไพรมารีแต่เป็นการถอยหลังออกทะเล ไม่ใช่การ
ปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญปี 2560
สืบสนองผู้มีอำนาจก่อไฟขัดแย้ง

“การที่นายวิษณุประกาศเช่นนี้จึงตอบสนอง
ความต้องการผู้มีอำนาจทางการเมืองปัจจุบันยิ่งทำให้
การเมืองไทยถอยหลังไปไกล แต่ถ้าให้แต่ละเขต
เลือกตั้งตั้งกรรมการมาร่วมสรรหาว่าผู้สมัคร ส.ส.
เขตละ 7 คน จะสะท้อนความต้องการประชาชนใน
แต่ละเขตเลือกตั้งได้มากกว่าคณะกรรมการ 11 คนซึ่งขาด
ส่งคนทั่วประเทศ รูปแบบไพรมารีโหวตใหม่ถูก
วิจารณ์เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บางพรรคที่ใกล้ชิด
ผู้มีอำนาจเมื่อถูกถกถามไม่เป็นธรรม จะไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม จะเกิดความวุ่นวายตามมา กลายเป็น
ความขัดแย้งปมใหม่” นายวิรัตน์กล่าว

ค้านแหกห้ามใช้โซเชียลหาเสียง

นายวิรัตน์ยังกล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร
รังษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม
ห้ามพรรคการเมืองหาเสียงทางโลกโซเชียลในช่วงที่
คสช.คลายล็อกเดือน ก.ย. ว่า คสช.จะห้ามใช้โซเชียล
มีเดียหาเสียงคงฝืนกระแสโลกไม่ได้ อยู่ที่การบริหาร
จัดการ ควรจัดตั้งหน่วยงานมาสกัดโซเชียลมีเดียปลอม
โดยต้องเป็นกลาง ไม่ใช่สกัดบางพรรค แต่ไม่สกัด
พรรคที่สนับสนุนตน ต้องใช้กับทุกพรรคการเมือง
ไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ข่าวดูปล่อยข่าวลือ
จะเกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น พรรคประชาธิปัตย์ถูก กต.
มีมติยุบพรรค หรือข่าวปลอมเรื่องศาลยกฟ้องนาย
ทักษิณทุกคดี เป็นเรื่องที่ คสช.และรัฐบาลต้องหา
มาตรการรัดกุมมีประสิทธิภาพจัดการโดยด่วนและ

ลงโทษรุนแรงกับผู้กระทำผิด และพรรคการเมืองที่
ได้ประโยชน์จากการกระทำนั้น

ชุดถล่มกรือเซะสกัด “ประชาชาติ”

นายวิรัตน์กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรคประชาชาติประกาศกวาดที่นั่ง ส.ส. ไม่ต่ำกว่า
40 ที่นั่งนั้น ต้องดูเนื้อแท้ว่าพรรคดังกล่าว มีใครเป็น
หัวหน้าพรรคและเป็นเจ้าของพรรคที่แท้จริง โดยเฉพาะ
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เคยดูแลมานานน้อยเพียงใด
มีความตั้งใจหรือเคยมีผลงานแก้ไขปัญหาคความไม่
สงบในพื้นที่จับต้องได้หรือไม่ ขอให้ประชาชนจับตา
ดู การประกาศจะได้ ส.ส. 40 ที่นั่ง ใครๆก็พูดได้
แต่ต้องดูของจริงหลังวันเลือกตั้งว่าประชาชนจะมอบ
ความไว้วางใจให้มากน้อยแค่ไหน เพราะทราบว่ามี
ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ลืมเหตุการณ์กรณีมีสยิด
กรือเซะและที่ สก.ตากใบ เขาจำไม่ลืม

“นิพิฏฐ์” เตือนแล้วไม่ฟังต้องมาแก้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไพรมารีโหวตพรรคใหญ่
พร้อมจะปฏิบัติ พรรคประชาธิปัตย์เคยเตือนว่าหาก
ใช้ระบบนี้จะมีปัญหา แต่ผู้มีอำนาจไม่ฟังบอกว่า
พรรคที่คัดค้าน ไม่ปฏิรูปตัวเอง มีส่วนได้เสียและ
ถูกรอบงำด้วยกลุ่มทุน มาถึงวันนี้เดินต่อไปไม่ได้
จึงต้องปรับรูปแบบมาเช่นนี้ จะสอดคล้องกับรัฐ-
ธรรมนูญใหม่หรือไม่ ให้สังคมตัดสินแต่มันล่าหลัง
กว่าระบบที่พรรคปฏิบัติมาแล้ว เราปฏิรูปมาก่อน
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมัครลงรับ
เลือกตั้งในนามพรรค ให้สาขาพรรคแต่ละเขตสรรหา
เสนอชื่อขึ้นมาและมีเจ้าเป็นคนใหม่มาแสดงเจตจำนง
ได้ที่ทำการพรรคใหญ่ แล้วให้สาขาพรรคในเขต
ตรวจสอบประวัติแล้วค่อยเสนอชื่อกลับมาให้คณะ
กรรมการสรรหาของพรรคเปรียบเทียบแล้วเราพัฒนา
มาเป็นสากลนิยมแล้ว

เหน็บใส่สูทแล้วให้มุ่งใจกระเบน

“แต่ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ บอกให้
เราถอดสูทแล้วไปมุ่งฝ่ามวง ใส่ใจกระเบนเราทำได้
ไม่มีปัญหา ที่ยอมรับว่าไพรมารีโหวตรูปแบบใหม่
เพื่อเอื้อบางพรรค ประชาธิปัตย์ต่อนำหนักมวยให้
แต่สังคมและประชาชนจะยอมรับหรือเปล่า ไม่ขอ
วิจารณ์” นายนิพิฏฐ์กล่าว

พท.ไวย คสช.เอาเปรียบคู่แข่ง

ด้านนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ
พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร รังษ์-

สุวรรณ รองนายกฯ และ รว.กลาโหม ห้ามนักการเมือง เคลื่อนไหวหาเสียงทางโลกโซเชียล ช่วงการคลาย ล็อกทางการเมืองว่า การเตือนเช่นนี้พุ่งเป้าไปที่ นักการเมืองฝ่ายตรงข้าม คสช. เพราะคนที่ประกาศตัว ยืนข้าง คสช. ทำทุกอย่างตั้งนานแล้ว ทั้งเดินสาย ลงพื้นที่พบปะประชาชนและทางโลกโซเชียล ถือเป็น การปรามให้คนฝ่ายตัวเองได้เปรียบหรือไม่ วันนี้ เมื่อจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่าเอาคำสั่ง คสช. มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ถ้าจะมีเลือกตั้งจริง คสช. ควรสร้างบรรยากาศการเลือกตั้ง ควรให้พรรค การเมืองต่างๆ พื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน เพื่อ จัดทำนโยบายและประกาศนโยบายพรรคให้ประชาชน รับทราบตั้งแต่นี้ไม่ใช่จะคลายล็อกเป็นช่วงๆ แบบ ที่ทำกันอยู่

โธ่พร้อมนานแล้วรอแก้กตปุม

นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตร.ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี คสช. เตรียมคลายล็อก ให้พรรคการเมืองประชุมใหญ่ว่า พรรคเพื่อไทยพร้อม จะประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรครับรอง ข้อมติและนโยบายพรรคมานานแล้ว รอเพียงให้ คสช. ประกาศออกมาให้ชัดเจนว่าทำได้เมื่อไร อย่างไรเท่านั้น ส่วนเรื่องหัวหน้าพรรคที่มีแคนดิเดต หลายคนจะชัดเจนในวันดังกล่าว ไม่ต้องห่วงเรื่อง จะมีคนนอกมาครอบงำหรือขึ้นตามที่หลายฝ่าย กังวล เพราะใครจะได้นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ต้อง เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ที่สมาชิกทุกคนร่วม ลงคะแนนตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอน

อัด รบ. ใช้งบเยอะชาวบ้านยังจน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรค เพื่อไทย กล่าวว่า กรณี สนช. พิจารณางบประมาณ รายจ่ายปี 2562 จำนวน 3 ล้านล้านบาท ใช้งบ 3 ชั่วโมง ว่า ถ้าเอาธนบัตรใบละพันบาทมาวาง เรียงกันจะยาวกิโลเมตรพันรอบประเทศไทยจาก เหนือจดใต้ได้เกือบ แต่ทำไมผลลัพธ์รัฐบาลนี้ ยิ่งใช้งบมาก ชาวบ้านยิ่งยากจนลง การทุจริตกลับ เพียงฟูด้วยสภาพการณ์เช่นนี้ ประเทศและประชาชน จะเดินหน้าไปตามโรดแมปการเลือกตั้งอย่างไรอนาคต เลื่อนรางหากรัฐบาลนี้คิดสืบทอดอำนาจ และเป็น รัฐบาลรักษาการจัดการเลือกตั้งร่วมกับ กต. เพราะ รัฐธรรมนูญปี 60 ถูกออกแบบมาเพื่อให้พรรคการเมือง อ่อนแอ เพื่อประโยชน์ของการสืบทอดอำนาจ จึง เห็นข้าราชการระดับบนบางส่วนเอาใจผู้มีอำนาจ จะตั้งใจหรือเกรงกลัว มาตรา 44 กระทำการเอื้อ ประโยชน์ต่อการสืบทอดอำนาจ

ปุดซื้อเสียงล่วงหน้า โคราช

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษก พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับข้อมูลจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จ.นครราชสีมา แจ้งเบาะแสมาที่พรรคเพื่อไทยจำนวนมากว่า ขณะนี้ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีการรวบรวมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด อ้างจะนำไปใช้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เครือข่ายสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหลัง การเลือกตั้ง บางพื้นที่บอกว่าเขาไปเป็นหลักฐาน การจ่ายเงินค่าตอบแทน รวมถึงนำไปเป็นหลักฐาน การรับเงินในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

ชี้เป้าสอบว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.-นายกอบจ.

“อยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ ซึ่งเกิดเหมือนกันในหลาย พื้นที่ จ.นครราชสีมา อาจเข้าข่ายการกระทำผิด กฎหมาย โดยเลือกลงมือช่วงก่อนพระราชกฤษฎีกา เลือกตั้งมีผลบังคับใช้ มีเครือข่ายว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อน ดำเนินการเรื่องนี้อย่างหนัก ทำกันอย่างเป็นกระบวน การหรือไม่” นายอนุสรณ์กล่าว

จี้เคลียร์ให้ชัดหาเสียงออนไลน์

นายวรวิฑูรย์ ศิลปอาษา แกนนำพรรคชาติไทย-พัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาล คสช. เตรียมคุม ข้มการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียว่า หากมีมาตรการ นี้ออกมาทุกพรรคการเมืองคงมีผลกระทบด้านหน้า อยากขอความชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้องว่า การหาเสียง ทางโซเชียลมีเดียคืออะไร ที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆ เช่น การลงพื้นที่พบชาวบ้าน การทำกิจกรรมมูลนิธิ บรรเทา-แจ่มใสแจกทุนการศึกษาแก่เรียนผู้ยากไร้ แล้วนำรูปมาโพสต์บอกแฟนเพจเป็นการสื่อสารใน สาธารณะ แต่เมื่อมีการคลายล็อกให้จะไม่สามารถ จำกัดให้แค่เฉพาะสมาชิกพรรคเท่านั้นที่ติดตาม โลกโซเชียลซับซ้อน การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ บางกรณีต้องใช้เวลานานพิสูจน์ความจริง บางกรณีพิสูจน์ ไม่ได้ เพราะอาจโพสต์มาจากนอกประเทศ ดังนั้น การจำกัดช่องทางนี้ต้องพิจารณาความเป็นไปใน โลกออนไลน์ด้วย สำหรับพรรคการเมือง หากมอง ในแง่ดีถือเป็นช่องทางประหยัดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีค่า ใช้จ่าย ถ้ามีการเพิ่มยอดแฟนเพจก็ต้องเสียเงินเพิ่ม อยากขอความชัดเจนว่า สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาคำนวณ เป็นค่าใช้จ่ายพรรคหรือไม่

สะกิด คสช. เลิกพวาลูกโลกใหม่

นายภราดร ปริศนานันท์ ทูลเกล้าฯ อดีตร.ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเสียดาย โอกาสของประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย วิธีการใหม่ๆ การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดีย เข้าถึง ประชาชนได้จำนวนมาก งบประมาณไม่มากเมื่อกติกา

ระบุห้ามอาจถูกมองปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล มองว่า คสช. อย่าไปกลัวการสื่อสารสมัยใหม่ภายใต้การ ควบคุมผ่านกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นนักการเมืองจะสื่อสาร อะไร ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมาย คสช. ไม่ควรออก กฎหมายหรือกติกาที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับกฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว มิเช่นนั้นจะทำให้ลายบรรยากาศ หาเสียง ที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้คนตื่นตัวออกมาใช้ สิทธิเลือกตั้ง ส่วนที่กต. จะออกระเบียบบนานโยบาย พรรคการเมืองและหมายเลขผู้สมัครส่งไปยังประชาชน แทนการหาเสียงของพรรคการเมืองนั้น การเลือกตั้ง 2-3 ครั้งที่ผ่านมา กต. ใช้วิธีนี้มาแล้วผลคือชาวบ้าน ไม่รับรู้นโยบายที่นักการเมืองต้องการสื่อสาร อาทิ หมายเลขผู้สมัคร ผู้สมัคร นโยบายพรรค กต. ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบราชการ เข้าไม่ถึง ชาวบ้าน บทบาท กต. ควรทำคือ ดูแลไม่ให้ทำ ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ควรให้การเลือกตั้งเป็นบรรยากาศ หาเสียงที่เป็นประชาธิปไตยจะเหมาะสมกว่า

“อนุทิน” สอนรัฐจัดลำดับพัฒนา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความคุ้มค่าจากการใช้งบประมาณมหาศาล สร้างรถไฟความเร็วสูง และการดำเนินโครงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า ไม่ปฏิเสธการสร้างรถไฟความเร็วสูงและโครงการอีอีซี แต่ต้องการนำเม็ดเงินจำนวนนี้ไปพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้คนรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง มี การศึกษาดีขึ้น เป็นรากฐานและกำลังการผลิตที่สำคัญ ของชาติ เมื่อคนเข้มแข็ง ชาติเข้มแข็ง จากนั้นจึงค่อย พัฒนาต่อยอดในส่วนอื่นต่อไป ประเทศไทยป่วยมานาน เพิ่งออกจากห้องไอซียู ควรค่อยๆฟื้นฟูสุขภาพด้วย การทำกายภาพบำบัดให้ตรงตัวได้มั่นคงก่อน จากนั้น เริ่มเดินให้เร็วขึ้นแล้วจึงวิ่ง ไม่ใช่ออกมาแล้ววิ่งเลย แล้วก็ล้มอีก เทียนนี้อาจไม่มีโอกาสลุกขึ้นอีกก็ได้ ขอถามว่ารถไฟความเร็วสูง ใครจะเป็นผู้โดยสาร เมื่อคนชนบทส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรไม่แน่นอน บางช่วงผลผลิตตกต่ำ ไปหาผู้โดยสารมา ให้ก่อนจะดีหรือไม่

สามมิตรไปต่อลุยเหนือตอนล่าง

นายธนกร วัชรบุญชนะ โฆษกกลุ่มสามมิตร กล่าวว่าการที่กลุ่มสามมิตรลงพื้นที่พบประชาชน ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาและรัฐบาลเข้ามาดำเนินการ แก้ปัญหาให้ประชาชน ทำให้วันนี้ประชาชนหลาย จังหวัดประสานมาว่า อยากให้กลุ่มสามมิตรลง พื้นที่ไปปรับปัญหา และแลกเปลี่ยนความเห็นกับ ชาวบ้าน ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่ม สามมิตร ประชุมหารือกับแกนนำว่า หากจังหวัดใด มีปัญหาเร่งด่วนอาจไปลงพื้นที่ก่อนล่าสุดมีชาวบ้าน

จ.กำแพงเพชร พิชญ์โลก นครสวรรค์ และสุโขทัย ประสานให้กลุ่มสามมิตรลงพื้นที่รับฟังปัญหาเนื่องจากทราบว่ามีนายสมศักดิ์จะเดินทางไปดูการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญของสโมสรสุโขทัยเอฟซี ช่วงกลางสัปดาห์หน้า

รอประกาศตัวเข้าสังกัดพรรค

นายธนกรกล่าวอีกว่า หลังจากเดือน ก.ย. กระบวนการตั้งพรรคการเมืองคงดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นกลุ่มสามมิตรจะไปเข้าสังกัดพรรคการเมือง ด้วยการตัดสินใจจะไปสังกัดพรรคการเมืองใดคงใช้เวลาไม่นานเพราะผู้ใหญ่กลุ่มสามมิตรได้พูดคุยกันมาโดยตลอด ช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะมีความชัดเจนว่ากลุ่มสามมิตรจะเปลี่ยนจากกลุ่มไปสังกัดพรรคใด

“วันนอร์” นั่ง หน.ประชาชนชาติ

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคประชาชนชาติ โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ สอ.บต. นายวรวิทย์ มะกุตี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแกนนำกลุ่มวาคะห์ อดีต ส.ส. และอดีต ส.ว. อาทิ นายอัศุลลาฮี สาแม็ง อดีต ส.ว.ยะลา นายมุข สุไลมาน อดีต ส.ว.ปัตตานี นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีต ส.ส.นราธิวาส นายนิคมุดดิน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือกนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการพรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรค 7 คน ได้แก่

☆ มีต่อหน้า 14

พท.ปุด

☆ ต่อจากหน้า 11

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นายวรวิทย์ มะกุตี นายนิคมุดดิน มังจูจิวาลัย นายวรวิทย์ บารู นายปราโมทย์ แผลงทองคำ พล.ต.ท.อนิรุฑ พลุฑษณะการะเกด และนายนิมุกตาร วาบา โดยมีนายมุข สุไลมาน เป็นเหรียญพรรค นายสรพล นาควานิช เป็นนายทะเบียนพรรค

ชูธงกินความรุ่งเรือง-ดับไฟได้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา กล่าวว่า การจัดตั้งพรรคประชาชนชาติเพื่อแสดงความพร้อมในการร่วมปกครองประเทศ จะร่วมกับประชาชนสร้างสังคมผู้สันติสุข ถึงเวลาต้องกระจายการปกครองสู่ท้องถิ่น เพื่อการแก้ปัญหาทางสู่ท้องถิ่นชายแดนใต้เกิดความสูญเสียมานาน จึงต้องทบทวนการสร้างบรรยากาศอยู่ร่วมกันในพื้นที่ถึงเวลาต้องคืนอำนาจให้ประชาชนและท้องถิ่น

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ สอ.บต. กล่าวว่า พรรคประชาชนชาติเป็นการรวมบุคคลที่มี

ความรู้และประสบการณ์จากทุกอาชีพ มีความหลากหลายทางภาษา ศาสนา และเพศ แต่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เจตนารมณ์การก่อตั้งพรรคไม่ได้เป็นของกลุ่มหรือศาสนาใด โดยพรรคจะทำความรุ่งเรืองในภาคใต้ ให้ จ.ปัตตานีเป็นสายพานการค้า การลงทุน พรรคประชาชนชาติจะสร้างนโยบายพื้นฐานโดยยึดมั่นประชาธิปไตย ยกเลิกกฎหมายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยและมีนโยบายแก้ปัญหาทางการเมืองพร้อมแก้ปัญหาภาคใต้ เพราะไม่มีใครจริงใจเท่าพรรคประชาชนชาติที่ทุกคนคือคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

สนช.เชื่อ ม.44 ช่วย ลด.เดินหน้า

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการคลายล็อกให้พรรคการเมืองว่า เบื้องต้นทราบว่า จะเป็นกระบวนการของการใช้อำนาจมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. เพื่อคลายล็อกให้พรรคการเมือง โดยเฉพาะกรณีการจัดเลือกตั้งขึ้นต้นเดือนหน้าผู้สมัคร ส.ส.หรือไพรมารีโหวต ในส่วน สนช.คงไม่มีส่วนที่จะพิจารณาเนื่องจากไม่ใช่การเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ส่วนเนื้อหาและรายละเอียดของคำสั่งตามมาตรา 44 จะเป็นอย่างไรนั้น ไม่ทราบ แต่เชื่อว่าเมื่อเลือกจะใช้แนวทางดังกล่าวจะทำให้การเลือกตั้งเดินหน้าได้

นายกขสั่งสั่งกายตามมาตรา 44

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการรวบรวมประกาศและคำสั่งของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ทั้งหมดว่า กำลังไล่ทำอยู่ที่เกณฑ์แก่เจ้าหน้าที่แล้ว มีทั้งรวบรวมคำสั่ง ประกาศหรือยกเลิก ในการประชุม คสช.เมื่อวันที่ 28 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและหัวหน้า คสช. สั่งการให้เตรียมไว้ บางเรื่องให้นำเข้าสู่ระบบทำเป็นกฎหมายถาวรเท่าที่จำเป็น อะไรที่เลิกได้ก่อนจะเลิก อะไรหมดอายุไปแล้วให้เป็นคำสั่งอยู่ แต่ไม่นำกลับมาใช้แล้ว เช่น การแต่งตั้งโยกย้าย ยืนยันต้องทำให้เสร็จก่อนรัฐบาลนี้จบ ส่วนกรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เดิม ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลเพื่อรองรับผู้ที่ถูกตรวจสอบรวมทั้งข้าราชการที่ไม่สามารถขึ้นตำแหน่งในหน่วยงานต้นสังกัด ปรับย้ายมารับตำแหน่งพิเศษในสำนักนายกฯ ไม่ใช่เรื่องสถานที่ลับแคบแออัดแต่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามได้ขอพื้นที่คืนมาหลายปีแล้ว กำลังเจรจายขอให้วัดยึดเวลาให้อีก 1-2 ปี

พอใจต่อยอดจุดเด่นสินค้าเกษตร

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและหัวหน้า คสช. พอใจการต่อยอด

แนวคิดขยายโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรบนพื้นฐานของความร่วมมือแบบประชารัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุดร่วมมือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ จ.ฉะเชิงเทรา พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย จัดเลิรฟ์อาหาร ผู้โดยสาร โดยสินค้า จ.ฉะเชิงเทรา โดลด่น ปลอดภัยสูงตามมาตรฐานเบอร์ 8 คือ มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนครัวการบินไทยถือเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารบริการบนสายการบิน ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นายกษจึงอยากให้ทุกจังหวัดสร้างจุดเด่น ผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่าง ไม่จำเป็นต้องนำไปขายบนเครื่องบินการบินไทยเท่านั้น แต่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคสนใจเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ ทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

มท.สยายปีกไทยนิยมบุกกรุง 15 ก.ย.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนครอบคลุมทุกพื้นที่ 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศรวมทั้งในพื้นที่ กทม. ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับกรุงเทพมหานคร สั่งการให้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพฯทุกพื้นที่ โดยในวันที่ 15 ก.ย. จะจัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” ครั้งที่ 14 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกไปให้บริการแก่ชาวมุขมทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงอาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บริการด้านสุขภาพโดยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการฝึกอารีพระยะสั้น ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ทหารสัญญาใจไม่ทิ้งใครข้างหลัง

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ลานเซ็นทรัลพาร์ก พระราม 2 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมและ พ.อ.วันชนะ สวัสดิ์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม พร้อมทีมงานและ “น้องเก๋ยก๊อ” ลงพื้นที่พบปะประชาชน กทม.ฝั่งกรุงธนใต้ในงาน “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยนำสัญญาประชาคม “4 เคารพ 2 รับผิดชอบ” ได้แก่ ทำความเข้าใจและปลูกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาคเท่าเทียมกันในวิถีทางประชาธิปไตย การเคารพสิทธิทั้งต่อตนเองและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

การเคารพกติกาหรือกฎหมาย ไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือกำลังแก้ปัญหา ต้องมีความรับผิดชอบต่อนอง โดยรู้หน้าที่เรียนรู้ที่จะพัฒนาและพึ่งตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นพื้นฐานสังคมประชาธิปไตย พร้อมทั้งขอคำมั่น “สัญญาใจ” และความเชื่อมั่นร่วมกันที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาในชุมชนไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“สุวพันธุ์” จูนเครื่องปราบแซร์ลูกโซ่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาลูกโซ่ ครั้งที่ 1/2561 ว่าได้เร่งรัดติดตามคดีทั้งหมดที่มีอยู่และหามาตรการป้องกันร่วมกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามความสืบหน้าการเร่งรัดดำเนินคดี มีผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้แซร์ลูกโซ่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหา มาตรการป้องกันคือหน่วยที่ดูแลเรื่องนี้ทั้งกระทรวงการคลัง สคบ.ต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน ตำรวจมีข้อมูลอยู่ได้กำกับทุกหน่วยที่มีฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย ขอให้แซร์ข้อมูลให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายไปดำเนินการปลายเดือนก.ย.จะได้ข้อสรุปคดีต่างๆและจัดลำดับความสำคัญเร่งรัดทำแต่ละเรื่องเพื่อตอบสนองและผู้เสียหายได้เร็วขึ้น

☆ มีต่อหน้า 15

พท.ปุด

☆ ต่อจากหน้า 14

“โอด” แถทหาร-ตร.สะกดรอย

เมื่อเวลา 19.35 น. นายพานทองแท้ ชินวัตร

หรือโอด บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่ามาขอแก่นครวณนี้ มีทั้งทหาร ตำรวจ และ กอ.รมน. ตามสะกดรอยถ่ายรูปตลอดทาง แรกๆหงุดหงิดน้ำดูแต่พอปรับทัศนคติตัวเองสักครู่ จึงเริ่มเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของทั้งทหารและตำรวจเขาที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งนาย พอเริ่มชินเลยลองเรียกเข้ามาคุยกันตรงๆเลยตักว่า พอพูดคุยกันคนที่ตามบอกว่าต้องขออนุญาต ต้องมีรูปไปรายงาน นาย เลยชวนถ่ายรูปคู่เลย ทั้งนี้ ข่าวมาว่ายังใกล้จะมีวันเลือกตั้งเท่าไร แผนสะกดรอยสักตั้งนักบุคคลต่างๆ ที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยจะยิ่งเข้มขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแต่เชื่อว่ายังกดดันยิ่งสักตั้งกันมากขึ้นเท่าไร กระแสประชาชนจะยิ่งตักกลับแรงมากขึ้นเท่านั้น ไม่เชื่อกันก็ตามใจ จะสักตั้งกันพรอการเมืองอื่นที่ไม่ใช่ นอมีนี่ของตน เรื่องแบบเดียวกันพรอการทำได้ แต่พรอคนอื่นห้ามทำ อยากจะสักตั้งกันเท่าไรก็ทำไป แต่ตนไม่ได้เป็นนักการเมือง จะต้องสั่งลูกน้องให้มาตามสะกดรอยกันไปทำไมไม่ทราบหรือแค่เป็นเพราะคนนามสกุลชินวัตรเข้ามาในพื้นที่ ก็กลัวเนื้อเดินกันไปหมด

“บิกแดง” ผงาดรั้งตำแหน่ง ผบ.ทบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 935 นาย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2561 มีรายชื่อสำคัญ อาทิ “บิกฉัฐ” พล.อ.ฉัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.20) เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ “บิกกบ” พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ตท.18) เป็น ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.บัณฑิตย์ บุญยพาน พล.อ.วีรชัย อินทุโสภณ พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เป็น เสนาธิการทหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนกองทัพบก “บิกแดง”

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. (ตท.20) ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ตามคาด “บิกเล็ก” พล.อ.ฉัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก (ตท.20) เป็นรอง ผบ.ทบ. “บิกตู” พล.ท.ภูเกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.20) และ “บิกตี” พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.18) เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. “บิกเป้ง” พล.ท.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก (ตท.19) ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบก “บิกบี” พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.22) ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 “บิกป้อ” พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.20) ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 3 “บิกเฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 (ตท.20) เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 “บิกลือ” นิ่ง ผบ.ทร. “บิกต่าย” กุมทัพอากาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าด้านกองทัพเรือ “บิก

ลือ” พล.ร.อ.เลื้อชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. (ตท.18) เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.โสภณ รัตนมงคล เป็นรอง

ผบ.ทร. พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวิธาน เป็นเสนาธิการ

ทหารเรือ พล.ร.ท.สุจิตติ เสงี่ยมพงษ์ เป็นผู้ช่วย

ผบ.ทร. พล.ร.อ.นพดล สุภากร เป็น ผบ.กองเรือ

ยุทธการ ขณะที่กองทัพอากาศ “บิกต่าย” พล.อ.อ.

ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วย ผบ.ทอ. (ตท.18) เป็น

ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชาณฤทธิ พลิกานนท์ เป็นรอง

ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชาณยุทธ ศิริธรรมกุล และ พล.อ.อ.

ถาวรวัฒน์ จันทร์นาคาม เป็นผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.ท.

มานิต วงษ์วาทย์ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

ทันสถานการณ์

นายกษ พอใจผลไม้จะเชิงตราเสิร์ฟบินไทย

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิด



พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจการต่อยอดแนวคิดขยายโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรของกระทรวงเกษตรฯ ที่ล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัท การบินไทย และ จ.ฉะเชิงเทรา พัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย สูงเพื่อครัวการบินไทย จัดเสิร์ฟอาหารผู้โดยสารบนเครื่องบิน ซึ่ง

เป็นที่ได้รับการยอมรับ โดยสินค้าเกษตรของ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นไปตามมาตรฐานเบอร์ 8 คือสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย



ทุกข์เกษตรกร บั่นทอนความเชื่อมั่น
รัฐบาล.....● หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของ
ประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 2
กันยายน 2561.....● สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจิตตรา ประนิช
ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม. วันนี้ เวลา 17.30 น.● “ธนูเทพ”
รายงานตัวรับใช้ท่านผู้อ่าน...เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หัวหน้า คสช.ออกปากยืนยัน ปฏิทินเลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562 และจะใช้
มาตรา 44 คลายล็อกพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรมบางส่วน ในเดือน ก.ย.
ณ คาบนี้ ทุกพรรค จึงเริ่มขยับเคลื่อนไหวเตรียมตัวเลือกตั้งกันคึกคัก ทั้งทาง
เปิดทางลับ ตีฝีปาก โปสต์โซเชียลฯ ช่วงชิงความได้เปรียบก่อนสนามเลือกตั้ง
เปิด กันฝุ่นตลบ...ล่าสุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ
รมว.กลาโหม ส่งเสียงย้ำเข้ม เมื่อยังไม่มีการปลดล็อก
และกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ยังไม่มียกเลิกใช้ การโฆษณา
ชวนเชื่อหาเสียง ทางโซเชียลฯก็ ยังทำไม่ได้ เพราะ
ผิดกฎหมาย...นักเลือกตั้งประเภทเกรียนก็ยบอ์ด
ระวังตัวไว้ ถ้าเข้าร่างกฎหมายอาจมีปัญหาดังง่ายดาย เดี่ยว
จะหาว่าไม่เตือน.....● ผ่างๆ...ร่าง พ.ร.บ.งบ-
ประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้าน
บาท ผ่านความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวาระที่ 3 ไปแบบฉลุย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ แต่ละ
กระทรวงได้รับงบประมาณมากขึ้นลดหลั่นกันไป ตาม
กรอบนโยบาย แผนงาน และภาระหน้าที่ อาทิ กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้รับบฯ 297,355 ล้านบาท กระทรวง
กลาโหม 117,583 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย
43,927 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25,476

ล้านบาท...เมื่อผ่านการโปรดเกล้าฯแล้ว จะเริ่มเบิกจ่ายใช้ชงบฯตั้งแต่เดือน
ต.ค.เป็นต้นไป...งานนี้ “ชญเทพ” ขอทำตัวเป็นแผ่นเสียงตกร่อง ย้ำเตือน
ข้าราชการทุกระดับให้ตระหนักเครื่องครัดเรื่อง ความโปร่งใส ประหยัด
และ คุ่มค่า ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์
ล้วนมาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น...ใครทุจริตโกงกิน ขอให้
มีอันเป็นไป.....● ฮัดซิว...ในห้วงที่ รัฐบาล กสช. มีนโยบายช่วยเหลือ
ชาวบ้านฐานราก โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ แต่ตอนนี้ชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศกว่า 5 หมื่นครอบครัว
ยังต้องระทมทุกข์ จากกรณี คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
มีมติ ลดโควตาซื้อใบยาสูบ จากเกษตรกร อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
โรงงานยาสูบ มียอดขายลดลงหลังการขึ้นภาษีบุหรี นำมาสู่การแก้ปัญหา
ด้วยการระงับการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร ทำให้ชาวไร่ยาสูบที่ถูกยกเลิก
โควตาประสบความเดือดร้อน ยื่นหนังสือถึง ระเบียบ สริมงคล ประธาน
กรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย และบอร์ดการยาสูบฯ เรียก
ร้องให้ปลด ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาของโรงงานยาสูบได้ และทำให้เกษตรกรเดือดร้อน
สูญเสียอาชีพ...นี่ถ้าเป็น ยุครัฐบาลประชาธิปไตย คงมีการก่อบมือเดินขบวน
กันแล้ว แต่เมื่อติดคำสั่ง คสช.ห้ามชุมนุม จึงมีการเคลื่อนไหวเข้าชื่อถวาย
ฎีกาเป็นที่พึ่งสุดท้าย...งานนี้ต้องจับตา รัฐบาลนายกฯประยุทธ์ จะแก้ปัญหา
ต่อลมหายใจให้ ชาวไร่ยาสูบ ดำรงอาชีพที่สืบทอดกันมายาวนานได้หรือไม่
...ขึ้นยั้งนี่เฉย ถึงวันที่ต้องไปขอคะแนนเลือกตั้ง ระวังแค้นหายนะจ๊ะ
.....● ในห้วงที่กระแสสังคมต้องการเห็น คนรุ่นใหม่ เข้ามาทำงานการ
เมืองเพื่อบ้านเมือง “หนุ่มท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา แกนนำกลุ่มนิวบลัด
พรรคชาติไทยพัฒนา ขยับรับกระแส นวัตกรรมมวลชนร่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิกกลุ่มนิวบลัด อาทิ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ, ภูวดล-

กรวีร์ ปริศนานันท์กุล และ เสมอ-กัน เทียงธรรม 5 ก.ย. 10.00 น. ที่พรรคชาติไทยพัฒนา...ในสายตา “ธนูเทพ” เมื่อมีการคลายล็อกให้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคได้ในช่วงกลางเดือน ก.ย. หาก “หนุ่มท็อป-วรารุช” ฝ่าด่านคนรุ่นเก่า ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค และ สิริพงศ์ นิ่งแก้วอีเลขาธิการพรรค นำทีมปฏิรูป พรรคชาติไทย-พัฒนาสู่การเมืองยุคใหม่...รับรองเสียงขานรับกระหึ่มแน่.....● กุชพงศ์ โนติไธสง ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย” 3 ก.ย. 08.30 น. ห้องแมจิก 3 โรงแรม

มิราเคิลฯ.....● หนังสือวางแผน...คู่มือสำหรับคนอยากปลูกผัก ไข่ปุ๋ยดี เลือกดินถูก ปลูกพืชผักงอกงาม แปลโดย อังคณา รัตนจันทร์...ด้วย’ ดูน พิเศษ ชามูโรหญิง...ด้วย’ ดูนพ็อกเกตแมกกาซีน เพลงลูกทุ่ง เสียงชีวิตคนบ้านนอก โดย สัจภูมิ ละออ...สารานุกรมภาพสำหรับเด็ก ชีวิตสัตว์โลก รู้จักกับสัตว์ในถิ่นอาศัยต่างๆทั่วโลก **Benoit Delalandre** เขียน ผกาวัลี กงกระพันธ์ แปล...มอนสเตอร์ในเมืองหลอน เรื่องราวของอสุรกายลึกลับ เรื่องและภาพ โดย มนต์ชัย และ สิริณ.....● สังคมวันอาทิตย์...10.00 น. สุวดี สุวรรณวลัยกร นายกศรียุทธยาสมาคมเชิฐศิษย์เก่าและปัจจุบัน ร่วมงาน “มุทิตาจิต กราบอาจารย์ สานสัมพันธ์ ชาว ศ.อ.” ที่หอประชุมอาคารเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา เพื่อนำรายได้มาพัฒนาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน.....● 15.30 น. ปภาณ ไกวัลดีศิลป์ เจ้าของห้องเสื้อแบรนด์ชุดแต่งงาน “MIRROR MIRROR BANGKOK” จัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด The season of Love ฤดูกาลแห่งรัก ในงาน “ELLE Fashion week 2018” ที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์.....●

แม่น้ำโขงวิกฤติ ทะเลล็กท่วมนครพนม

ทหารลงพื้นที่ช่วย เหนือ-ใต้ฝนยังชุก

น้ำโขงวิกฤติ! ระดับน้ำสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี ส่งผลให้ลำน้ำสาขาขึ้นตลิ่งทะเลล็กท่วมนครพนม โดยเฉพาะ อ.ศรีสงคราม-ท่าอุเทน ท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทำให้ต้องติดอยู่ในบ้าน **♦ อ่านต่อหน้า 9**

แม่น้ำโขง □ ต่อจากหน้า 1

นานนับเดือน จนเริ่มขาดแคลนอาหาร-น้ำดื่ม ชาวชุมชุกคาอาหารน้ำขาด ข้างที่เพิ่งใส่ปุ๋ยจนน้ำเสียหาย ชัยภูมิยังอ่วม! น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำคัน

ลู่ทะเลล็กลงมาท่วม 4 ตำบลของ อ.จตุรัส เพิ่มอีก-เสียหายนับ 1,000 ไร่ ด้านชลประทานแจ้งเตือน 7 จังหวัดภาคกลางรับมือน้ำเหนือ “เขื่อนเจ้าพระยา” เพิ่มการระบายน้ำ ล่าสุดน้ำล้นตลิ่งท่วม 5 อำเภออุษุขยาแล้ว “กฤษฎา” เตรียม

แก้มลิง 1.2 ล้านไร่ใน อ.บางบาล-เสนา รับน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะที่กรมอุตุฯ ระบุ 1-5 ก.ย.ทั่วไทยฝนลดลง เว้น 12 จังหวัด “เหนือ-ใต้” ฝนยังคงหนัก

○ 5 อำเภอกรุงเก่าท่วมแล้ว

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายทองเปลว กองจันทร์อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ล่าสุดสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วัดระดับที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 1,134 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยในวันนี้การระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 781 ลบ.ม.ต่อวินาที ทั้งนี้ จะยังคงอัตราการระบายผ่านเขื่อนในระดับ 781-800 ลบ.ม./วินาที ซึ่งส่งผลกระทบต่อท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และ จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

▶ **ท่วมอ่วม...ทหารหน่วย**บัญชาการทหารพัฒนา ภาค 2 ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขง สูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี ทำให้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่เกษตรเป็นวงกว้าง



ชมคลิปวิดีโอ
น้ำโขงเอ่อท่วม

30-50 ซม. ขณะนี้เริ่มมีผลกระทบต่อน้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำที่ท่วมเป็นประจำ เช่น ต.โพงเผง อ.ป่าโมก อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล และ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด อย่าตื่นตระหนก เพราะสถานการณ์การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาของปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้ในอดีต 1.5 พัน ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งปีนี้สถานการณ์ยังคงควบคุมได้ ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือได้รับน้อยที่สุด

○ เตือน 7 จังหวัดภาคกลาง

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการ 7 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จ.อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และลพบุรี ให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือ เนื่องจากปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานีวัดน้ำ C.2. เพิ่มขึ้นประกอบกับมีปริมาณฝนตกกระจายตัวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 700-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถึงบริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

○ เฝ้าระวังติดตามใกล้ชิด

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 12 จะควบคุมปริมาณการไหลของน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 800 ลบ.ม.ต่อวินาที ด้วยการบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 30-50 ซม. โดยที่ปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรก็ตามหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า

800 ลบ.ม.ต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

○ เตรียม “แก้มลิง” รับน้ำ

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาว่า ได้รับรายงานว่า ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และกรมชลประทาน ในการเตรียมพื้นที่ทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยว จำนวน 1.2 ล้านไร่ อ.บางบาล อ.เสนา เป็นแก้มลิงรับน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงปลายเดือน ก.ย.-ต.ค.อย่างไรก็ตามหากไม่มีสถานการณ์น้ำมากก็ยังไม่เปิดน้ำเข้าทุ่ง ซึ่งกรมชลประทาน จะบูรณาการกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีแผนบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดและหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรฯลงไปช่วยหาตลาดมารับซื้อ ซึ่งระหว่างนี้กำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบและเสียโอกาสจากการบริหารจัดการน้ำ เช่นการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งจะพิจารณาชดเชยพิเศษ มากกว่าเกณฑ์กักเก็บของกระทรวงการคลัง

○ แม่น้ำน้อยไหลเอ่อท่วม

เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย ในเขตพื้นที่ ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในขณะนี้ในพื้นที่ต่ำได้ถูกน้ำในแม่น้ำดังกล่าวไหลเอ่อเข้าท่วมบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำสูงเกือบถึงหัวเข่า ประชาชนในพื้นที่ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมทั้งเฝ้าติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการ ถึงปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาเพื่อจะได้รับมือได้ทัน โดย น.ส.สุวรรณ ฤกษ์สง่า อายุ 56 ปี อยู่

บ้านเลขที่ 52 หมู่ 2 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา กล่าวว่า น้ำจากแม่น้ำน้อยได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเองมานานกว่า 10 วันแล้ว ระดับน้ำมีความสูงเกือบถึงหัวเข่า ทำให้ต้องนั่งเตียงหลานบริเวณใต้ถุนที่มีเกวียน และต้องเก็บปลา มาตากแดดบนโพนลอยน้ำ เพื่อเก็บไว้ทำอาหารช่วงน้ำท่วมสูงต่อไป

○ เขื่อนป่าสักเร่งระบายน้ำ

ทางด้านนายศุภชัย โมนิการ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่า มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่ 46.45 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ขณะปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่ในตัวเขื่อนยังมีปริมาณ อยู่ที่ 363.59 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 37.87 ของความจุอ่าง และได้มีการระบายน้ำ 34.61 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 597 ล้าน ลบ.ม. สำหรับปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ท้ายเขื่อนนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งตามแนวลำน้ำป่าสัก ขณะที่ทางศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอ.จตุรัส ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตอนบนเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิด โดยพบว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในปริมาณมาก ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้องเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แต่การระบายน้ำควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก

○ แม่น้ำบางปะกงล้นทะลัก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันเดียวกัน นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานมีระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นท่วมบ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ ต.โยธะกา จึงนำเรือหางยาวล่องไปตามริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลเขี้ยวกรอกมาบรรจบกัน แล้วไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง พบชาวบ้านที่มีบ้านปลูกอาศัยนอกคันคลองชลประทาน บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 6 รวมกว่า 20 ครัวเรือนเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ท่วมเข้าไปใต้ถุนบ้าน ต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูง และอพยพสัตว์เลี้ยง หนีน้ำ ทั้งนี้ ได้เตือนให้ประชาชนในพื้นที่ ด.โฆระกา และ ด.บางซอก เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากประมาณกลางเดือน ก.ย.จะมี น้ำทะเลหนุนขึ้นสูง อาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก แต่เชื่อมั่นว่าระดับน้ำจะไม่ล้นคัน คลองชลประทานเข้าท่วมพื้นที่เกษตรอย่างแน่นอน

○ สุพรรณฯ สั่งเตรียมพร้อม

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ โดย อบจ.สุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อระงับภัยน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมมีเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม แม้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก แต่ยังไม่เป็นปัญหาทุกชุมชน ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้เริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยง และจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมไว้แล้ว หากใครต้องการสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ป้องกันอุทกภัย สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง

○ น้ำโขงสูงสุดในรอบ 20 ปี

ที่ จ.นครพนม พล.ต.กิตติพงษ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พ.อ.เชาวลิต พงษ์จันต์ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำโขงสูงเอ่อท่วม ซึ่งมีระดับสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี คือที่ระดับ 12.70 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติตั้งแต่ประมาณ 30 ซม. คือที่ระดับ 13 เมตร กระทั่งถึงลำน้ำสาขาสายหลักตั้งแต่ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วย ลำน้ำสงคราม และลำน้ำอูน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน ทำให้ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่

ด.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่เป็นจุดบรรจบ ของลำน้ำสงครามที่มีระดับสูงเกินจุดวิกฤติกว่า 1 เมตร ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 14.50 เมตร ทำให้เกิดปัญหาล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรขยายวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ 1 ใน 12 อำเภอ ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมวิกฤติ

○ “ท่าอุเทน” ท่วมสูงกว่า 1 ม.

โดยได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพัฒนา นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ลงเรือท้องแบน เข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือ ให้กับชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดกับลำน้ำสงคราม ในเขตพื้นที่ ด.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ที่กำลังเดือดร้อนน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนสูงกว่า 1 เมตร ทำให้ต้องอาศัยอยู่บนบ้านนานเกือบ 1 เดือน บางส่วนเริ่มขาดแคลนอาหาร และน้ำดื่ม จึงได้ตั้งศูนย์อำนวยการ จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล บริหารส่งอาหารบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังได้นำรถโมบายเคลื่อนที่บริการผลิตน้ำดื่ม และนำน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกจ่าย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ ด.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ที่จัดกำลังเข้าไปดูแลช่วยเหลือ หลังลำน้ำสงครามเอ่อท่วมบ้านเรือน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 300 หลัง

○ น้ำท่วมคุกคามจรดน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานระดับน้ำโขงที่ จ.มุกดาหาร เพิ่มสูงเกินระดับวิกฤติ 42 ซม. โดยระดับวิกฤติอยู่ที่ 12.50 เมตร วัดที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ล่าสุดอยู่ที่ 12.92 เมตร ส่งผลให้น้ำโขงหนุนน้ำในลำห้วยสาขาไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา บ่อปลา และพื้นที่การเกษตรในเขต อ.ดอนตาล ส่วนนาข้าวของชาวบ้านน้ำได้เอ่อท่วมทำให้ต้นข้าวที่เพิ่งใส่ปุ๋ยจมน้ำได้รับความเสียหายกว่า 50 ไร่ ส่วนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร บริเวณบ้านนาโปใหญ่ ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังริมฝั่งแม่น้ำโขงจำนวน 10 ราย กระชังปลากว่า 200 กระชัง ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำโขงมีสีขุ่นแดง และเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูง เนื่องจากผู้ประกอบการได้เคลื่อนย้ายกระชังปลาตามระดับน้ำ ซึ่งทำได้ยากต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

○ ท่วมชัยภูมิขยายวงกว้าง

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วม อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ได้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจาก อ.บำเหน็จณรงค์ ได้ไหลลงมาท่วมพื้นที่ 4 ตำบลใน อ.จัตุรัส เสียหายกว่า 160 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1,000 ไร่ โดยหลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมถนนหนทางถูกตัดขาดจากโลกภายนอก โดยเฉพาะใน ด.กุดน้ำใส ถนนสายบ้านเดื่อ-กุดน้ำใส น้ำท่วมถนน และ ด.บ้านกอก น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรหนักสุดตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองลูกช้าง ด.บ้านขาม อ.จัตุรัส ระดับน้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้านสูงกว่า 1 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ และจัดชุดแพทย์พยาบาล นั่งเรือเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนสูงกว่า 1 เมตร เพื่อให้ชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ได้

○ เชื่อนล้นคันน้ำเริ่มลด

นายสมพงษ์ เข้มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า ทางปก.ชัยภูมิจะเสนอไปยังจังหวัดเพื่อประกาศให้พื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ เป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้น้ำทะเลล้นขึ้นล้นคันน้ำ ไหลหลากเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน อ.บำเหน็จณรงค์ กระทั่งหลายตำบล แต่ที่หนักคือใน ด.บ้านเพชร ทางเทศบาลได้ตั้งครัวสนามและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างกว่า 2 หมื่นไร่ ซึ่งล่าสุดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นน้ำถดถอยจากเขื่อนล้นคันน้ำเริ่มลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตามน้ำจาก อ.บำเหน็จณรงค์ จะไหลไปสู่ อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า และไหลลงแม่น้ำชี ดังนั้นใน 3 อำเภอนี้จะได้รับผลกระทบมากกว่าอำเภออื่น ซึ่งต่อไปอาจจะมีการพิจารณาประกาศให้ อ.จัตุรัส และ อ.เนินสง่า เป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมด้วย

○ ในหลวง ร.10 ทรงห่วงใย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันเดียวกัน ที่หอ

ประชุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังกลาภิเชก อ.เชียงของ จ.เชียงราย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญดูพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยนายประจัญ ปริษฐ์สกุล ผวจ.เชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระสงฆ์ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ รวมทั้งหมด 30 หมู่บ้าน จำนวน 1,000 คน มารับมอบพระราชทาน ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสนางห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรทุกคน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับมอบพระราชทาน ซึ่งสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กับราษฎรทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

○ 12 จว.เหนือ-ใต้ฝนยังหนัก

ขณะที่นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 1-5 ก.ย.นี้ ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และเวียดนามตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ภาคเหนือ มีฝนมาก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และตาก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก บริเวณ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ทั้งนี้ หลังวันที่ 5 ก.ย. ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะทำให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง.

ยุติปมขาดแรงงาน 'ต่างด้าวภาคประมง' ต่ออายุ-นำเข้าเอ็มไอยู



รายงาน

ขณะนี้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลค่อนข้างจะเป็นรูปธรรม เพราะหลังจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กองคดียุติการค้ามนุษย์ กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตรแถลงย้ำว่า สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลนั้น คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามมาตรา 83 พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายนนี้ จำนวน 11,000 คน ได้เห็นชอบให้ต่ออายุการทำงานออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้รายงานตัวทุก 1 ปี ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือศูนย์ไอเอสเอส 22 จังหวัดชายทะเล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

พล.อ.ประวิตรแถลงอีกว่า ยังเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวทั่วไป ที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารรับรองบุคคล เอกสารเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและสนใจอยากจะทำสัญญาภาคประมง สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยจะสามารถทำงานในกิจการประมงทะเลได้เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เป็นใบอนุญาตการทำงาน ส่วนแรงงาน 42,000 คน ทางกรมประมงจะจัดส่งแรงงานผ่านระบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาในภาคประมงด้วย โดยการนำเข้าแรงงานจะผ่านบริเวณทางด่านเกาะสอง พม่า- จ.ระนอง ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และประเทศไทยจะจัดตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างใน จ.ระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกแรงงานกลุ่มดังกล่าว

ขณะที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงเพิ่มเติมภายหลังเข้าร่วมประชุม กนร.ว่า พล.อ.ประวิตรเห็นว่าปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวและปัญหา การขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการ แก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง ซึ่งมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาด การรายงานและเฝ้าระวัง (IUU) จึงต้องดำเนินการด้วยความ รอบคอบ โดยได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการรับทราบและดำเนินการ ตามมติที่ประชุม และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน หลักในการประสาน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง นำผลการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล และให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจกับ แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค ประมงทะเล เพื่อให้การปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแรงงานประมง ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอยู่ประมาณ 53,649 คน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอใน 3 แนวทาง

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล นั้น ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 ขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมง ทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 83 พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์ สัญชาติ จำนวน 11,000 คน ซึ่งระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 ออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการในลักษณะศูนย์โอเอสเอส โดยอนุญาต ครั้งละ 1 ปี ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ โอเอสเอส 22 จังหวัดชายทะเล มีหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ คือ (1) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตรวจลงตรา (วีซ่า) ประทับ ตราอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรครั้งละ 1 ปี ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 และต่ออายุได้อีกถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (2) สำนักงานจัดหางานจังหวัด รับคำขอและพิจารณาอนุญาต ทำงาน ครั้งละ 1 ปี ตามที่แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักร โดยออกใบอนุญาตทำงาน (เล่มสีส้ม) ให้กับแรงงาน ต่างด้าว (3) กรมประมงออกหนังสือคนประจำเรือให้กับแรงงาน ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน (4) แรงงานต่างด้าวขอรับบัตรประจำ ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่

แนวทางที่ 2 นำเข้าแรงงานจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ซึ่งจากการหารือการนำเข้าแรงงานประมงทะเลกับทางการพม่า ปรากฏว่าทางการพม่าตอบรับการส่งแรงงานเข้ามา โดยจะนำเข้า มาทางด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เตรียม ความพร้อมโดยจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง ภายในศูนย์จะมีการดำเนินการในลักษณะศูนย์ โอเอสเอส ประกอบด้วย (1) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจ จักษุภาพ ประกันสุขภาพ (2) ตม.ตรวจลงตราวีซ่า และประทับ ตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (3) กระทรวงแรงงานออกใบ อนุญาตทำงาน (4) กรมการปกครองจัดทำทะเบียนประวัติ คาด ว่าทางการพม่าจะส่งแรงงานเข้ามาทำงานประมงทะเลได้อย่างเข้า ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ **แนวทางที่ 3** มาตรการเร่งด่วนชั่วคราว อนุญาตให้แรงงานที่ถือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หนังสือเดินทาง ชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) เอกสารเดินทาง (Travel Document) ซึ่งเอกสาร ดังกล่าวยังมีอายุเหลืออยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานในกิจการ ประมงทะเล เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจำเรือเป็นใบ อนุญาตทำงาน ทั้งนี้ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ พ้องผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและกระทรวง เกษตรฯ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการอนุญาตให้แรงงานทำงาน ได้ตามมาตรา 83 พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558

พล.ต.อ.อดุลย์แถลงว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเปิด โอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ลี้ภัยทำงานใน ประเทศไทย ตัวเลขราว 50,000 คน กลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหากประสงค์จะทำงานให้กลับเข้ามาทำงานตามระบบเอ็มโอยู และเพิ่มประเภทงานให้ทำได้นอกเหนือจากกรรมกรในกิจการ ก่อสร้างและประมงทะเลเป็นงานกรรมกรในทุกกิจการเช่นเดียวกับ แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว พม่า

และตอกย้ำความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลน แรงงานต่างด้าวประมงทะเลอีกทางหนึ่ง เพราะเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายวิน เชน อธิบดีแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือเกี่ยว กับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลของไทย และทางการพม่าขอให้ทางการไทยแจ้งยอดจำนวนแรงงานที่มี หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อจะได้ นำเข้ามาทำงานในกิจการประมงทะเล อีกทั้งให้แจ้งยอดแรงงาน พม่าตำแหน่งผู้รับใช้ในบ้าน เนื่องจากมีนโยบายที่จะนำตำแหน่ง ผู้รับใช้ในบ้านไปพิจารณาเพื่อจัดส่งเพิ่มเติมด้วย

อี-แบงก์กึ่งกลีกรล้ม

ลามธนาคารอื่น
ป่วนวันสิ้นเดือน
'ดีอี' ปิดโดนแฮก
สศช.ชี้หน้คร้าวพุง
พท.ชัดผ่านงบ62
3ชม.พริบ3ล้านล.
โพสต์ไว้อุ่นกุดเงินกินข้าวไม่ได้
อินเทอร์เน็ตแบงก์ล้ม สมาคม
ธนาคารถกด่วน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

อี-แบงก์

ระบบแบงก์ล้มแต่เช้าตรู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าของวันที่ 31 สิงหาคม ปรากฏว่าระบบนโยบายแบงก์และอินเทอร์เน็ตแบงก์ของหลายธนาคารล้ม และไม่สามารถทำธุรกรรมได้ อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย เป็นต้น ซึ่งได้ส่งกระทบต่อผู้ต้องการใช้เงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ และเป็นวันสุดท้ายของเดือน ที่จะประชาชนต้องทำธุรกรรมการเงินจำนวนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่ต้องมีการเบิกจ่ายเพื่อการเดินทางและใช้จ่ายประสบบัญญา บางแห่งมีประชาชนรุดคิวเพื่อรอถอนเงินหรือทำธุรกรรมตู้เอทีเอ็มแถวยาวกว่าปกติ

พบภายในกลีกรไทยมีปัญหา

จนเมื่อเวลา 11.00 น. นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า

ปัญหาระบบนโยบายแบงก์และอินเทอร์เน็ตแบงก์ ไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบกลางที่ดูแลโดย บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ เกิดปัญหาแต่อย่างใด โดยได้รับรายงานว่า เกิดปัญหาขึ้นจากระบบภายในของธนาคารกสิกรไทย เมื่อไม่สามารถทำธุรกรรมได้จึงกระทบไปที่การทำธุรกรรมของธนาคารอื่นๆ ไปด้วย เพราะระบบชำระเงินเหมือนถนนที่มีรถวิ่งไปมา แต่เมื่อมีธุรกรรมค้าง ก็เหมือนรถติดไม่สามารถขยับได้ทำให้การทำธุรกรรมทำไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้มีการแก้ไขปัญหา โดยธนาคารกสิกรไทยอยู่ระหว่างดำเนินการ และขณะนี้สมาคมธนาคารไทยกำลังมีการประชุมเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าว

สั่งดูแลลูกค้า-เพิ่มรองรับธุรกรรม

ต่อมาเวลา 13.30 น. นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ช่วงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม มีธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีปริมาณธุรกรรมข้ามธนาคารจำนวนมากเกิดปัญหากระทบขัดข้องทำให้เกิดรายการค้างรอจำนวนมาก มีผลกระทบไปสู่ธนาคารหลายแห่งให้เกิดการสะดุดหรือล่าช้าในการทำธุรกรรม โดยเฉพาะบริการนโยบายแบงก์ ธปท.ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและให้ธนาคารเร่งแก้ไข รวมทั้งกันธนาคารดังกล่าวออกจากระบบกลางเพื่อลดผลกระทบที่มีกับธนาคารอื่นให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันไว้

“ธปท.ได้กำชับธนาคารให้มีการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทุกราย เช่น กรณีรายการโอนเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับเงินทันที และ ธปท.ได้สั่งการธนาคารที่มีปัญหาให้มีแผนการยกระดับศักยภาพความสามารถในการให้บริการเพื่อรองรับธุรกรรมที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ขณะนี้ระบบส่วนใหญ่ของธนาคารได้ทยอยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว” นายรณดลกล่าว

เน็ตดีอีแฮกไม่ได้ถูกแฮก

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือเน็ตดีอี กระทบถึงกรณีระบบธนาคารมีปัญหาว่า จากรายงานเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นปัญหาที่เกิดจากการถูกโจมตีระบบ ซึ่งคงเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบภายใน และคงต้องรอความชัดเจนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งแจ้งความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จะเหมาะสมกว่า

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สพธอ.และซิสโก้ ได้มีความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ และเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามทั่วโลก โดยปัจจุบันดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (GCI) ของไทย อยู่ในอันดับ 22 จาก 194 ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่อันดับ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยกระทรวงดีอีต้องการช่วยอันดับประเทศไทยอยู่ใน 20 อันดับแรก

แบงก์ชาติสั่งแก้ด่วนไม่ให้ล้มอีก

เมื่อเวลา 16.30 น. นายวิโรท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ธนาคารพาณิชย์ มีการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างมาก และประกอบกับช่วงสิ้นเดือนแต่ละเดือน จะเป็นช่วงที่มีการทำธุรกรรมจำนวนมาก ทำให้มีธุรกรรมของบางสถาบันการเงินติดค้างในระบบส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมโดยรวม แต่ขณะนี้ได้แก้ปัญหาแล้ว และได้กำกับให้สถาบันการเงินที่มีปัญหา มีการเพิ่มความจุในการทำธุรกรรมให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้เป็นช่วงที่สถาบันการเงินต่างๆ มีการยกระดับและกลไกของนโยบายแบงก์ใหม่ มี

การเพิ่มพีเจอร์ใหม่รองรับการให้บริการ อาจมีบางช่วงที่ทำให้ระบบอาจจะสะดุดได้ ซึ่ง ธปท.จะติดตามสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้พัฒนาระบบเท่าทันรองรับการทำธุรกรรมของประชาชน

“ไม่ใช่ปัญหาของระบบกลาง (ไอทีเอ็มเอ็กซ์) แต่ประตู (เกตเวย์) ในการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินนั้นแคบ ทำให้เมื่อมีธุรกรรมเข้ามามาก ธุรกรรมที่ไปยังสถาบันการเงินอื่นค้างในระบบจนเป็นคอขวดส่งผลกระทบต่อระบบการทำธุรกรรมล่าช้าและส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินอื่น ซึ่ง ธปท.ได้กำกับให้สถาบันการเงินที่มีปัญหาให้มีแผนรองรับและการทำธุรกรรมในช่วงสิ้นเดือนหน้า หวังว่าจะดีขึ้น” นายวีรไทกล่าว

กสิกรไทยคืนค่าธรรมเนียมใน5กย.

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า ธนาคารขอภัยในความไม่สะดวกจากเหตุขัดข้องชั่วคราวในการทำธุรกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ธนาคารขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้ากสิกรไทยที่ทำธุรกรรมโอนข้ามเขต โอนต่างธนาคาร และจ่ายบิลผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยในวันนี้ โดยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีของท่าน ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561

ลูกค้าโพสต์กดเงินกินข้าวไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเกิดปัญหาในการทำธุรกรรมไม่สามารถกดถอนเงินออกจากตู้เอทีเอ็มได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันที่หลายองค์กรหลายบริษัทเงินเดือนออก ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์จำนวนมาก ต่อมาธนาคารกสิกรไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก KBank Live ระบุข้อความว่า “ขณะนี้ ระบบของธนาคารบางส่วนขัดข้อง อาจส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมบางรายการ โดยเฉพาะรายการต่างธนาคาร ธนาคารรับทราบปัญหา และเร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดขอภัยในความไม่สะดวกค่ะ”

ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าวมีลูกค้าของธนาคารเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ร้องเรียนปัญหาระบบขัดข้องเกิดขึ้นบ่อย ขณะที่บางรายระบุว่า เงินเดือนออก แต่กดเงินกินข้าวไม่ได้ โดย ณ เวลานั้น มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 3,000 คนแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีธนาคารอื่นๆ ส่งผลให้ลูกค้ารับผลกระทบไปตามๆ กัน อาทิ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร TMB ฯลฯ โดยผู้ใช้ในทวีตเตอร์และเฟซบุ๊ก มีการแชร์ผลกระทบจากการไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้

ผู้ใช้เฟซบุ๊กและทวีตเตอร์ต่างบ่นกันทั่วหน้า และเรียกร้องให้ธนาคารที่ประสบปัญหาเร่งแก้ไขโดยด่วน อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายธนาคารต่างๆ เริ่มใช้ได้เป็นปกติ

กสิกรไทยยันไม่เกิดซ้ำอีก

ถัดมาในเวลา 14.30 น. นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธานบริษัท กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด หรือเคบีทีจี ในเครือธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ยืนยันว่าระบบของธนาคารไม่ได้ถูกแฮก แต่เป็นปัญหาจากระบบเน็ตเวิร์กภายในธนาคารเอง ซึ่งได้แก้ไขจุดดังกล่าวแล้ว ทำให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งธนาคารจะมีความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีก โดยขอเอาชื่อเป็นประกัน อย่างไรก็ตาม ด้านปริมาณการรองรับธุรกรรม หรือความจุ (capacity) ของระบบธนาคาร ยืนยันว่าสามารถรองรับธุรกรรมจำนวนมากได้และธนาคารจะดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด

ด้านนายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์และนวัตกรรมธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารได้มีการขยายความจุในการรองรับธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือน โดยยืนยันว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับเงินในการทำธุรกรรมในช่วงที่เกิดปัญหา

ธุรกรรมพร้อมกัน/คืนเงินครบ

ในเวลา 15.15 น. สมาคมธนาคารไทยได้ออกหนังสือขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่เกิดกับบางธนาคาร ในวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า สาเหตุเกิดจากปริมาณธุรกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงเช้าและได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางในการทำธุรกรรมในบางช่องทาง และทำให้มีลูกค้าบางท่านที่โอนเงินและมีการตัดบัญชีไปแล้ว แต่ปลายทางได้รับเงินช้ากว่าปกติหรือยังไม่ได้รับเงิน โดยเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารส่วนใหญ่ทยอยแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ดังกล่าวและปลายทางไม่ได้รับเงินทางธนาคารจะรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้าภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ดีอีลุยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

นายพิเชษฐกล่าวว่า คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กำหนด 4 แนวทางการทำงาน คือ เร่งทำนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อปกป้อง รับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน กำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศประเทศ และจัดให้มีแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 6 กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มความมั่นคงและบริการสำคัญภาครัฐ กลุ่มการเงิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มสาธารณสุข เตรียมพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะเร่งด่วน ซึ่งผลักดันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และเตรียมพร้อมตั้ง Cybersecurity Agency (CSA) เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางและหน่วยงานเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ ETDA ทำหน้าที่หน่วยประสานงานกลาง เป็นการชั่วคราวระหว่างจัดตั้ง Cybersecurity Agency (CSA)

ปลอมหน้าเว็บติดหนึ่งภัยคุกคาม

นายพิเชษฐกล่าวว่า สำหรับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สรุปการตรวจสอบภัยคุกคามในช่วงครึ่งปีแรก 2561 พบว่า ภัยคุกคามไซเบอร์คือ การฉ้อโกงหรือหลอกลวง โดยการปลอมหน้าเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์ทางออนไลน์ (Fraud) 461 กรณีคิดเป็น 37.9% อันดับ 2 ความพยายามจะบุกรุกเข้าระบบ หรือ Intrusion Attempts ผ่านทางช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบ 457 กรณีหรือ 37.6% อันดับ 3 การบุกรุกหรือเจาะระบบได้สำเร็จ ทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมระบบและทำการแทนเจ้าของเว็บไซต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล 224 กรณี หรือ 18.4% อันดับ 4 Malicious Code การโจมตีด้วยไวรัสหรือมัลแวร์โปรแกรมไม่พึงประสงค์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความประสงค์ร้าย มุ่งทำให้ระบบเกิดความขัดข้องหรือเสียหาย 65 กรณี คิดเป็น 5.3%

พท.ชัดไม่รอบคอบ3ชม.ผ่านงบ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ สนช.พิจารณางบประมาณจำนวน 3 ล้านล้านบาท ภายในเวลา 3 ชั่วโมง และไม่มีผู้คัดค้านเลยแม้แต่คนเดียวว่า การพิจารณางบประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องที่เขาสั่งระบบรัฐสภาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบให้การจัดงบประมาณต่างๆ มีประสิทธิภาพที่สุด และตรงเป้าหมายที่สุด พร้อมทั้งตรวจสอบไม่ให้เกิดความสูญสุ่ยสูญหาย ไม่ให้เกิดการรั่วไหล เรื่องงบประมาณถือเป็นหัวใจสำคัญมากในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ปัจจุบันสภาที่มีนี้เป็นสภาที่แต่งตั้งขึ้นโดยผู้มีอำนาจที่ทำรัฐประหารมา เพื่อสนองต่อผู้มีอำนาจอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ เพราะคุณทำงานจากเงินภาษีของประชาชน หน้าที่ของคุณจึงต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ให้งบประมาณต่างๆ ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ ในการพิจารณางบประมาณวาระแรกก็มาพิจารณาบ้าง นั่งหลับกันไปบ้าง แล้วพอมมาถึงวาระสอง วาระสาม ก็พิจารณาผ่านภายใน 2-3 ชั่วโมง แบบนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าคุณพิจารณาอย่างรอบคอบ เพียงพอ ทำให้ รู้สึกว่าคุณมาทำหน้าที่เพียงเพื่อรับรองความชอบธรรมให้การใช้งบประมาณ เป็นเรื่องที่มีปัญหา มากสำหรับรัฐบาลที่ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ดังนั้น หน้าที่ประชาชนไทย และสื่อมวลชนไทย ในฐานะตัวแทนประชาชนก็ทำหน้าที่ตรวจสอบเท่าที่จะทำได้ไปก่อน และนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าต้องรีบคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อให้มีกลไกเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุลไม่ว่าจะฝ่ายไหน เป็นรัฐบาลก็ตาม

จีบ.แจงตัดงบศึกษา17%

นายพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและแกนนำพรรคพท. กล่าวว่า เห็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปฏิรูปการศึกษาในบางเรื่อง และเข้าใจว่าเป็นงานยาก แต่ถ้าเอางี้ก็มีทางสำเร็จ แต่ถ้าดูตัวเลขงบประมาณด้านการศึกษาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณด้านการศึกษาอยู่ที่ 510,504.9 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 17 ของงบประจำปี 3 ล้านล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณด้านการศึกษาปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 523,569.4 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 17.2 ของงบทั้งหมดในปีนั้น โดยงบการศึกษาปี 62 ลดลงประมาณ 13,000 ล้านบาทเศษ และถ้

ดูในรายละเอียดจากเอกสารดังกล่าว งบด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาลดลง 2,000 กว่าล้านบาท ส่วนตัวเลขรายละเอียดหลังผ่านการพิจารณาของ สนช. เมื่อวานนี้คงมีการปรับตัวเลขบ้าง ซึ่งถ้าหากหลังปรับแล้ว งบประมาณด้านการศึกษาปี 62 ยังต่ำกว่าปี 61 นั้นหมายความว่าอย่างไร ทำไมรัฐบาลไม่เพิ่มงบด้านนี้ทั้งๆ ที่คุณภาพการศึกษามีปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีปัญหา นอกจากนั้นแผนปฏิรูปการศึกษากำหนดให้กระทรวงศึกษาและอื่นๆ ต้องดำเนินการอย่างมากหลายเรื่อง รวมทั้งรัฐบาลจะตั้งกระทรวงอุดมศึกษาอีกด้วย แล้วจะเอางบประมาณที่โหมมารองรับ จึงอยากให้รัฐบาลและกระทรวงได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าจะทำไม่ในเอกสารดังกล่าวท่านจัดงบด้านการศึกษาน้อยลง แล้วจะมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบทิศทางการจัดการศึกษาต่อการเลือกตั้ง ส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษา ช่วยยับยั้งลดล็อกจะได้นำเสนอแนวคิดให้ประชาชนได้พิจารณา

รวบรัดผ่านงบฯห้วงไม่ตอบใจพท

นายณณริฎ พิศลยบุตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง ในการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ว่า การพิจารณางบประมาณของรัฐบาลมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งรูปแบบการเข้ามาของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้เป็นรูปแบบปกติ กลไกการตรวจสอบการทำงานจึงขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหรือรายละเอียดของโครงการที่จะอนุมัติงบประมาณ โดยมองว่าการใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นจะทำให้สามารถปฏิบัติได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีทิศทางที่ตรงไปตรงมา ส่วนข้อเสีย คือ การไม่มีการถ่วงดุลหรือ ไม่มีการตรวจสอบ และตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายอื่น เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่างบประมาณที่อนุมัติไปนั้นถูกทิศทางหรือไม่

“การอนุมัติงบของ สนช.ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เป็นคำถามที่ตอบยาก จึงขอแยกออกเป็น 2 ส่วนคือข้อดีและข้อเสีย สำหรับข้อดีที่เกิดขึ้นคือ หากมีทิศทางชัดเจนจะทำให้โครงการต่างๆ ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่จะเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ส่วนข้อเสียคือไม่มีการถ่วง

ดุลหรือขาดการตรวจสอบ จึงทำให้มีความเสี่ยงหากโครงการไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือเป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสม” นายณณริฎกล่าว

เสนอเปิดแผน'ลดเหลื่อมล้ำ'

นายณณริฎกล่าวถึงการใช้งบรายจ่ายเพิ่มเติม 5 ปี วงเงิน 14 ล้านล้านบาท ด้วยว่า การใช้งบประมาณควรจะแปรผกผันกับการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยในช่วงแรกของการบริหารงานหรือเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว เศรษฐกิจขยายตัว 0.9-1.5% ต่ำกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจ ควรจะขยายตัว 3.7-3.8% การใช้งบประมาณในช่วงต้นๆ รายจ่ายที่สูงจึงมีความเป็นไปได้ เพื่อใช้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ช่วง 1-2 ปีนี้ เศรษฐกิจขยายตัว 4-4.8% เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นมาก หากมีรายจ่ายสูง มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจปัจจุบันสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองจากปัจจัยต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

“อย่างไรก็ตาม จะต้องการเปิดเผยงบประมาณว่า การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะโครงการลดความเหลื่อมล้ำที่ควรจะต้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจกระจายตัว” นายณณริฎกล่าว

กฟก.จ่อกรม.อนุมัติซื้อหนี้เกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เฉพาะกิจ ว่า กฟก.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) สืบค้ำหน้า เพื่อรับทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้ายาหนี้เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สามารถเข้าซื้อหนี้ได้จำนวน 239 ราย มูลค่าหนี้ 106 ล้านบาท โดยเบื้องต้นของงบเพื่อชดเชยลดหนี้เงินต้น 50% ที่เกษตรกรแต่ละรายเป็นหนี้ อ.ก.ส. รวมวงเงิน 53 ล้านบาท

นายกฤษฎากล่าวว่า นอกจากนี้กำลังพิจารณาลดหนี้เกษตรกรที่กู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่นๆ และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อาทิ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และสหกรณ์ เป็นต้น ที่มีมูลค่าหนี้ 36,000 ล้านบาท จากหนี้ทั้งหมดของเกษตรกร 85,000 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 460,000 ราย โดยจำนวนนี้เข้าเกณฑ์ของ กฟก. คือ ต้อง

เป็นเกษตรกรที่ขอลินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งมี 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 6,200 ล้านบาท และดอกเบี้ย 3,900 ล้านบาท

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

อี-แบงก์

“ลحنนี้ของเกษตรกรในกลุ่มอื่น จะใช้โมเดลการเจรจาแบบเดียวกับ ธ.ก.ส. หากเกษตรกรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 1.ต้องเป็นหนี้เกษตรกรวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และ 2.ต้องเป็นหนี้ที่มีสิ่งหามทรัพย์ค้ำตามหลักเกณฑ์ ทาง กฟก.จึงจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือเรื่องหนี้สินได้ ทั้งนี้ ยังได้เตรียมเจรจากับสถาบันการเงินรายอื่นๆ เพื่อขอลินเชื่อให้ได้ 50% เช่นเดียวกับ ธ.ก.ส.ต่อไป” นายกฤษฎีกากล่าว

ยางตรังดันตั้งศูนย์รวมน้ำยางสด

ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง มีการประชุมตัวแทนสถาบันยางที่รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันหรือยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่มีเกือบ 40 แห่งในจังหวัดตรัง เพื่อมารับทราบแนวทางการกอบกู้สถานการณ์ราคายางตกต่ำขณะนี้โดยผลักดันให้สถาบันยางพนักกำลังกันตั้งศูนย์รวบรวมน้ำยางสด หรือบ่อน้ำยางสดภายในจังหวัดด้วยตนเอง โดยใช้เครือข่ายตลาดกลางยางพาราสงขลา สร้างพลังต่อรองกับบริษัทส่งออกยาง เนื่องจากที่ผ่านมาชาวสวนยางหรือสถาบันยางไม่มีอำนาจต่อรองกับบริษัทผู้ส่งออกยาง รอคอยความช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะจากรัฐบาลเท่านั้น แต่หากตั้งศูนย์รวบรวมน้ำยางสดได้ สามารถมีอำนาจต่อรองด้านราคาจะช่วยให้เฉพาะบริษัทที่เสนอให้ราคาสูงกว่าเท่านั้น ขณะนี้น้ำยางสดเหลือประมาณ กิโลกรัมละ 37-39 บาท ส่วนราคายางแผ่นรมควันเหลือประมาณ กิโลกรัมละ 42-43 บาท ทำให้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน ส่วนสหกรณ์ทุกแห่งประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก สาเหตุเพราะราคาน้ำยางสดกับราคายางแผ่นรมควันแตกต่างกันแค่ กิโลกรัมละ 2-3 บาทเท่านั้น ขณะที่ต้นทุนการแปรรูปอยู่ที่ กิโลกรัมละ 6 บาท

นายสมยศ น้ำแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จังหวัดตรังมี

พื้นที่ปลูกยางประมาณ 1.4 ล้านไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1.2 ล้านไร่ ผลิตยางออกสู่ตลาดประมาณวันละ 3 ล้านกิโลกรัมยางแห้ง ตรังมีสถาบันเกษตรกรรับซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันกระจายทั้ง 10 อำเภอ แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาน้ำยางสดกับราคายางแผ่นรมควันห่างกันเพียงแค่ กิโลกรัมละ 2 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ กิโลกรัมละ 6 บาทเศษ ทำให้สถาบันหรือสหกรณ์เกือบทั้งหมดประสบปัญหาขาดทุนหนัก มองว่าสถาบันหรือสหกรณ์สามารถจะทำธุรกิจรวบรวมน้ำยางสดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาให้สหกรณ์อยู่ได้ แผนต่อไปอาจจะมีการก่อสร้างโรงงานน้ำยางขึ้นขึ้นเอง

ยางใต้จับช่วยดูแลราคาคตก

วันเดียวกัน เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ ประกอบด้วย นายประเทพ สุขสนาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นายสมปอง นวลสมศรี ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ และนายวีระพร วงศ์ธรรม เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง ร่วมแถลงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าจัดการดูแลราคายางพาราที่ตกต่ำ

นายประเทพกล่าวว่า วันที่ 1 กันยายน ทางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้จะประชุมกันที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยจะมีเครือข่ายสถาบันเดินทางเข้าร่วมประชุม อาทิ สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง กระบี่ และตรัง ตัวแทนเครือข่ายจากจังหวัดกระบี่ เดินทางมาร่วมประกาศเจตนารมณ์ประมาณ 50-60 คน เพื่อกำหนดแนวทางประชุมกันในวันพรุ่งนี้ มีจุดยืนและข้อเรียกร้องเดินทางให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพารา ตอนนี้ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ กิโลกรัมละ 38-39 บาท สถาบันที่ผลิตยางแผ่นรมควันก็ประสบปัญหาขาดทุนด้วย

“การจัดประชุมเพื่อนำปัญหาราคายางนำเสนอผ่านนายกฤษฎีกา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ และประเด็นสำคัญของการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หลังจากเข้ามาทำงาน 4 เดือน สถานการณ์ราคายางพาราเกือบ กิโลกรัมละ 50 บาท ลดลงเหลือเกือบ กิโลกรัมละ 43-44 บาท ฉะนั้นทางเครือข่ายสถาบันให้โอกาสทำงานเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราให้กับเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร ก่อนเข้ารับตำแหน่งได้มีการพูดคุยเครือข่ายทุกองค์กรเพื่อรับฟังความคิดเห็น แต่จนถึงวันนี้ส่วนทางกัน ทำให้ราคายาง ณ วันนี้ตกต่ำลงมาก ฟันธงเกษตรกรอยู่ไม่ได้”

ชัดผู้ขายท.ถ้าไม่จริงใจก็ออกไป

นายประเทพกล่าวว่า หลังจากการประชุมวันที่ 1 กันยายน ผลสรุปจะนำเสนอให้กับ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 กันยายน ที่จังหวัดพัทลุง และจะยื่นต่อ นายกฤษฎีกา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ต่อไป หากยังไม่ได้รับการตอบรับแก้ไข ทั้งเรื่องราคายางที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน รวมถึงการเข้ามาทำงานของนายเยี่ยมแล้ว จะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

นายถนอมเกียรติกล่าวว่า ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมจะมาจากเครือข่ายสถาบัน สถาบันผู้ประกอบการยางพารา และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จะเข้าร่วมประชุม ก่อนหน้านี้กำหนดประชุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่มีหน่วยงานหนึ่งไม่อนุญาตให้จัดประชุมที่สุราษฎร์ธานี จึงเปลี่ยนสถานที่มา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แนวทางการหารือมี 5 ข้อ 1.การบริหารของนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท. ล้มเหลวในระบบโครงสร้าง 2.ความล้มเหลวของโครงการใช้ยางหน่วยงานภาครัฐไม่ขยับมาถึง 2% 3.การสั่งปิดโรงงานของ กยท. ทั้งหมดต้องขับเคลื่อนต่อไป 4.งบประมาณที่ กยท.อนุมัติให้เพื่อไปใช้ในตลาดกลาง กยท. นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และ 5.ต้องจ่ายบู่ให้กับเกษตรกรผู้รับการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

นายสมปองกล่าวว่า เครือข่ายไม่ได้มีอคติการทำงานของนายเยี่ยม แต่ตลอดระยะเวลา 100 กว่าวันที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางได้ให้โอกาสแล้ว สิ่งที่น่าจะยอมพูดวันเข้ามารับตำแหน่งจนถึงวันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าไม่มีความจริงใจก็ออกไปเสีย หากทำงานไม่เป็นก็อยากให้ประธานบอร์ดทบทวนด้วย เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เนื่องจากรักษาการ กยท. มีการรวมอำนาจไว้เพื่อคนเดียว ทำให้องค์กร 4,000 กว่าคน ตอนนี้เป็นอัมพาตกันแล้ว

ธปท.เตรียมปรับจีดีพีก.นี้

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ต้นปีหากพิจารณาแบบเดือนต่อเดือนตัวเลขเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งช่วงครึ่งปีแรก

2561 ขยายตัวได้ 4.8% และไตรมาส 2 ขยายตัว 4.6% ถือว่าสอดคล้องกับประมาณการของ ธปท. โดยครึ่งปีหลังอาจชะลอลงเนื่องจากฐานสูงในปีก่อนหน้า หากตามประมาณการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทั้งปีนี้ คาดจีดีพีปีนี้ขยายตัว 4.5% และครึ่งปีหลัง 2561 ขยายตัว 4.2% ทำให้จีดีพีทั้งปีขยายตัว 4.5% ขณะที่ ธปท.ประมาณการขยายตัว 4.4% แต่เดือนกันยายน ธปท.จะมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจใหม่

นายดอนกล่าวว่ เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมขยายตัวต่อเนื่องเทียบเดือนเดียวกันปีก่อน จากการส่งออกสินค้าขยายตัว 8.3% มูลค่า 2.03 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 10% ขณะที่ภาพรวมส่งออก 7 เดือนสูงกว่า 10% ถือว่าการส่งออกโดยรวมขยายตัวดี หากช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย 7% ได้ ทั้งปีได้ 9% ส่วนตลาดสหรัฐติดลบรอบ 21 เดือน ผลจากขึ้นภาษีเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่และโซลาร์เซลล์ และส่งออกกัญชงลดลง ขณะที่ส่งออกจีนชะลอ แต่ยังมีประสิทธิผลกระทบจากสงครามการค้ายังอยู่ในวงจำกัด รวมถึงการขยายตัวที่ดีขึ้นทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่าย การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ

สศช.เผยไตรมาส2จ้างงานเพิ่ม

ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายศพรศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงผลสำรวจภาวะสังคมไทย ไตรมาสสอง ปี 2561 ว่าในด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เป็นการจ้างงานภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก

ส่วนนอกภาคเกษตรมีการจ้างงานทรงตัวเท่ากับไตรมาสสองปี 2560 แต่มีสัญญาณการจ้างงานที่ดีขึ้นในหลายสาขา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสหนึ่งปี 2561 และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาสส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกสินค้าและการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวดี ขณะที่อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.1 เทียบกับร้อยละ 1.2 ในช่วงเดียวกันของปี 2560 เป็นผู้ว่างงานจำนวน 4.1 แสนคน

หนี้ครัวเรือนแนวโน้มพุ่งอีก

นายศพรกล่าวว่า ส่วนหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ขณะที่ด้านความสามารถในการชำระหนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 2.78 ในไตรมาสหนึ่งปี 2561 เป็นร้อยละ 2.72 ในไตรมาสนี้ โดยภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบโดยมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ ได้แก่ การออกมาตรการควบคุมบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การปรับโครงสร้างหนี้ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้

ขณะที่มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ การออก พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 เพิ่มโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ การกวาดล้างจับกุมผู้ปล่อยกู้ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ (อ่านรายละเอียด น.2)

ซง'อุตสาหกรรม'เคาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย12

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า วันที่ 3 กันยายน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เตรียมเสนอแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 12 ต่อนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบย่อยสลายได้ มีการออกแบบเพื่อลดการซื้อใหม่ มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลการวิจัยพัฒนามาใช้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้วัตถุดิบรอบสอง กระตุ้นการบริโภคเพื่อส่งเสริมตลาด และมีการกำจัดของเสียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนการพัฒนานี้ได้หารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว

หวังดีดวงจรซากอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งข่าวกล่าวว่ มาตรการส่งเสริมภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน แบ่งเป็นด้านการผลิต ด้านการบริโภค ด้านการจัดการของเสีย และด้านการใช้วัตถุดิบรอบสอง โดยประเด็นที่จะทำให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนประสบ

ความสำเร็จ ปัจจัยแรกต้องมาจากกฎหมายอาทิ การออกกฎระเบียบกำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบชีวภาพในผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการบริโภคภาครัฐ เร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า พ.ศ....(การส่งคืนซากฯ) การกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะตามน้ำหนัก การกำหนดโควตาการนำเข้าสินค้าที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบบางประเภทเพื่อจำกัดการนำเข้า กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษในการส่งออก เพื่อลดการส่งออกวัสดุบางประเภท อาทิ การเก็บภาษีส่งออกเศษเหล็ก เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศษเหล็กในประเทศมากขึ้น

ใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน-บีโอไอ

แหล่งข่าวกล่าวว่ หน้าที่สิทธิประโยชน์ อาจใช้ประโยชน์จากกองทุนที่มี อาทิ กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีวงเงินรวมประมาณ 40,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการผลิต กองทุนนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพ ผลักดันการจัดตั้งกองทุนใหม่ภายใต้ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของบีโอไอวงเงิน 10,000 ล้านบาท และอาจสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ส่งเสริมการบริโภคผ่านการค้าขาย หรือแลกเปลี่ยน รวมทั้งควรลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการที่มีการใช้วัตถุดิบรอบสองจากภายในประเทศ หรือมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนวัสดุระหว่างอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ในการขับเคลื่อน ควบบริหารจัดการวัตถุดิบภาคการเกษตร ผลักดันสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ทำโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่เดินควบคู่กันอยู่แล้ว 2 แผน คือ แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม 2558-62 และนโยบายการจัดการกากอุตสาหกรรม 4.0 (2561-64) ดังนั้นจึงสามารถนำมาทำงานร่วมกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนได้

'อุตสาหกรรม'ชี้เติมเงินในระบบศก.แสนล.

นายอุตตมกล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน อุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 12 เป็นการนำสิ่งของหรือของที่เหลือใช้หรือ

ขณะที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการผลิตมาเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเป็นสินค้ากลับมาใช้ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ อาทิ การนำเศษพลาสติกมาผลิตเสื้อ รองเท้า กระเป๋า การจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินว่าจะมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทภายใน 5 ปี

7ด.ค้าขายแดนไทยโตเกิน7%

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าขายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 7 เดือนแรกปี 2561 มีมูลค่า 800,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.14% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยไทยส่งออก 456,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.72% และไทยนำเข้า 343,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.03% ทำให้ไทยเกินดุลการค้า 112,446 ล้านบาท เมื่อแยกเป็นค้าขายแดน จะมีมูลค่า 647,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.69% ขณะที่การค้าผ่านแดน 153,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.89% ซึ่งกรมยังคงคาดการณ์มูลค่ารวมทั้งปี 1.5 ล้านล้านบาท และเติบโต 15%

'น้ำท่วม/ย้ายฐาน'ปัจจัยเสี่ยงหลัก

นายอดุลย์กล่าวว่า "ส่วนการคาดการณ์ในปี 2562 ต้องขอดูภาพรวมในปีนี้นัก่อน ซึ่งแนวโน้มตัวเลขส่งออกอาจไม่โตขึ้น เพราะผู้ประกอบการไทยมีการย้ายฐานการผลิตและส่งออก ขณะที่ปัจจัยกระทบต่อการค้าขายแดนและผ่านแดนทำให้การค้าชะลอตัวลงขณะนี้ คือ ลาวประสบปัญหาน้ำท่วมจากเขื่อนแตกที่เมืองสะหนามไซ และเมียนมาพบสถานการณ์น้ำท่วมทางตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่คลี่คลาย แต่สินค้าไทยก็ยังจำเป็นต้องประเทศเพื่อนบ้าน"

**อีสานน้ำโขงหนุนสูง
นครพนมใกล้วิกฤต
จับตา7จว.ภาคกลาง
น้ำโขงหนุนสูงต่อเนื่องหลาย
จว. นครพนมเพิ่มห่างจุดวิกฤต
แค่ 30 ซม. สูงสุดในรอบเกือบ
20 ปี น้ำเจ้าพระยาไหลเพิ่ม
มากขึ้น 7 จว.ภาคกลางเตรียม
รับมือ (อ่านต่อหน้า 9)**

ต่อจากหน้า 1 น้ำโขงหนุน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ
อัจฉริยะ (SWOC) สรุปการเฝ้าระวังติดตาม
สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ ประจำวันศุกร์
ที่ 31 สิงหาคม เผยสภาพอากาศยังมีร่องมรสุม
พาดผ่านเมียนมา และลาวตอนบน เข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบน
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มี
กำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน
ตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเล
อันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง
ที่ จ.ชัยนาท นายสุชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 12 เชื่อน้ำเจ้าพระยา
จ.ชัยนาท ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ว่าราชการ

7 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย อุทัยธานี
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี และลพบุรี เตรียมรับมือสถานการณ์
น้ำเหนือ เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ภาค
กลางผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติ
จนครสวรรค์ วัดได้ 1,138 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผล
ให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก 10
เซนติเมตร (ซม.) วัดได้ 16.78 เมตร (ม.) จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง เชื่อน้ำเจ้าพระยาจึงต้อง
ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนขึ้นไปอยู่ใน
เกณฑ์ 800 ลบ.ม.ต่อวินาที จะส่งผลให้พื้นที่ท้าย
เขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา ลงไป จ.สิงห์บุรี อ่างทอง
และ จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะ อ.เสนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 60-80 ซม. ขอให้ประชาชน
ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือ
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายชูเกียรติ บุญ
มี นายกเทศมนตรี ตำบลบางบาล อ.บางบาล
ตรวจพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำเหนือ
ไหลหลากมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา หลังเขื่อน
เจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปล่อยน้ำปริมาณมากเกือบ
จะล้นตลิ่งในพื้นที่รับผิดชอบ 6 ตำบลแล้ว ให้
ชาวบ้านเตรียมความพร้อมเก็บสิ่งของขึ้นบ้าน
ส่วนใหญ่ปลูกสร้างบ้านแบบยกพื้นใต้ถุนสูงกว่า
2.50 ม.ขึ้นไป ชาวบ้านหลายตำบลยังร้องขอ
ในช่วงน้ำท่วม เรือฟ่งชนดินทรายในแม่น้ำยัง
เดินเรือกันอยู่ทุกวัน ต้องการให้เดินเรืออย่าง
ระมัดระวังที่ความเร็วต่ำ เพื่อป้องกันคลื่นใหญ่
กระแทกตัวบ้านเรือน ซึ่งปลูกสร้างติดแม่น้ำ
เจ้าพระยา

นายฉลวย พงษ์เผือก อายุ 75 ปี หมู่ 3
ต.บ้านกุ่ม เปิดเผยว่า น้ำขึ้นสูงรวดเร็วมาก ปีนี้

คงจะท่วมอีกแน่นอน ชาวบ้านต้องเก็บสิ่งของ
ขึ้นบ้านและเตรียมซ่อมบำรุงเรือเพื่อใช้ช่วงน้ำ
ท่วม หากถามว่าลำบากหรือไม่กับน้ำท่วม ต้อง
ขอบอกว่าคนแก่ชราจะเคยชินส่วนใหญ่ไม่ได้ไป
ไหน หากน้ำท่วมก็อยู่บ้าน จะลำบากตอนเจ็บ
ป่วยไปหาหมอ ส่วนคนหนุ่มสาวถือว่าลำบาก
หากน้ำท่วมต้องพายเรือระยะไกล น้ำท่วมสูง
และไหลแรงก็ถือว่าเสี่ยงอันตรายทุกวัน ปกติ
จะท่วมนานมาก 2 เดือน

ที่ จ.ปราจีนบุรี สถานการณ์น้ำท่วมชุมชน
ตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
ยังคงท่วมเพิ่มสูงขึ้นกว่า 1.20 เมตร มาเป็น
วันที่ 9 เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำติดกับต้นน้ำ
แม่น้ำปราจีนบุรีหรือต้นน้ำบางปะกง ระดับน้ำ
แม่น้ำปราจีนบุรี จุดวัดหน้าสถานีอุทกวิทยากบินทร์บุรี
เวลา 06.00 น. วัดได้ 9.70 เมตร ปริมาณ
ฝน 1.1 มิลลิเมตร (มม.) ปริมาณฝนรวมทั้ง
ปี 1726.0 มม. ความสูงของตลิ่งฝั่งซ้าย 8.97
ม. ความสูงของตลิ่งฝั่งขวา 9.24 ม. ล่าสูบน้ำ
ไหลลงมาด้านล่างในแม่น้ำปราจีนบุรี เข้าท่วม
ตลอดแนวกำแพงกันตลิ่งโรงพยาบาล (รพ.)
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นระยะทางไกลกว่า
500 เมตร โดยน้ำเอ่อเข้าท่วมถึงลานจอดรถ
ด้านหน้า สูงกว่า 30 ซม. ทาง รพ.ได้เร่งสูบน้ำ
จากท่อระบายที่เอ่อล้นเข้ามาลงแม่น้ำปราจีนบุรี
ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่วัดแก้วพิจิตร อ.เมืองปราจีนบุรี ที่มี
สถาปัตยกรรมผสมผสานหลายชาติพบว่า
กำแพงแก้วด้านนอกและพื้นพระอุโบสถถูก
น้ำท่วมแล้วสูงกว่า 20-30 ซม. ส่วนลานจอด
รถ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี ที่จะรองรับ
คนมาขออาสาสมัครไปรับผู้ประสบภัย
ในต้นเดือนวันที่
1-2 กันยายนนี้ คาดไว้กว่า 30,000 คน ถูกน้ำ
ท่วมแล้วทั้งหมด



ชมคลิปวิดีโอ



สัญจรโ๊ะ

อ่างเก็บน้ำลำคันฉู
อ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำเกิน
ความจุเอ่อล้นทาง
ระบายฉุกเฉิน ไหลเข้า
ท่วมบ้านเรือนราษฎร
พื้นที่การเกษตรใน
อ.จัตุรัส สูงกว่า 1 เมตร
ชาวบ้านต้องต่อโ๊ะใช้
สัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน
ขณะที่พื้นที่ภาคกลาง
เริ่มเตรียมรับมือ
สถานการณ์อุทกภัย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม

ที่ จ.กาญจนบุรี นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำหนังสือปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำ ปัจจุบันระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำผ่านช่องทางปกติวันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และระบายผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) วันละ 10 ล้านลบ.ม. รวมวันละ 53 ล้าน ลบ.ม. จะปรับเพิ่มการระบายน้ำทั้งเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์อีกวันละ 5 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 58 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2561

ที่ จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำโขงยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันละประมาณ 5-10 ซม. ล่าสุดระดับน้ำโขงได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 12.70 ม. ห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งแค่ประมาณ 30 ซม. คือที่ระดับ 13 ม. ส่งผลให้บางพื้นที่เริ่มเกิดปัญหาน้ำโขงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ส่วนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตรวจสอบพบว่าระดับน้ำโขงได้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนที่มีการก่อสร้างติดกับแนวตลิ่งเขื่อนกันแม่น้ำโขง ถือว่าระดับน้ำโขงปีนี้สูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อร้านค้า ร้านอาหาร ที่ติดกับแม่น้ำโขง บางจุดถูกน้ำโขงเอ่อท่วมจนต้องปิดกิจการชั่วคราว ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร บางราย ขาดรายได้

ที่ จ.ชัยภูมิ น้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ เกิดระดับความจุไหลล้นทางระบายฉุกเฉินเมื่อหลายวันก่อน ไหลหลากลงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน และถนน ในพื้นที่ 7 ตำบล อ.หนองบัวระเหว และไหลเข้าพื้นที่ อ.จัตุรัส 3 ตำบลหนักสุดอยู่ที่บ้านหนองลูกช้าง ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส น้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้านสูงกว่า 1 ม. ชาวบ้าน 30 ครอบครัวต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งหมด

ที่ จ.สกลนคร จ.ส.อ.คำนิ้ง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวย เดินทางไปยังบ้านดงสาร หมู่ 5 ต.โพธาราม อ.อากาศอำนวย นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมจำนวน 39 ครอบครัว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง เช่น กระบือต้องอพยพหนีน้ำมาเลี้ยงไว้ข้างถนนและนำไปเลี้ยงไว้ที่ดอน ขณะที่ถนนถูกน้ำท่วม 8 เส้นทาง บางจุดสูง 1.50 ม. รถไม่สามารถสัญจรได้ ยังมีอีกหลายเส้นทางปริมาณน้ำจ่อเข้าท่วมถนน

ที่ จ.หนองคาย โครงการชลประทานหนองคายเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 11 เครื่อง เป็นเครื่องขนาดใหญ่ 1 เครื่อง และขนาดท่อ 12 นิ้วอีก 10 เครื่อง สามารถสูบน้ำจากลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 1.3 ล้าน ลบ.ม. เป็น 1.8 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน คาดว่าจะทำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 17,000 ไร่ใน 5 ตำบลของหนองคาย ที่อยู่ติดกับลำห้วยหลวงที่ถูกน้ำท่วมมีระดับลดลง

ที่ จ.บึงกาฬ น้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่ อ.ปากคาด ลดลง 10 ซม. ส่วน อ.เมืองบึงกาฬ ลดลง 3 ซม. ระดับน้ำอยู่ที่ 13.25 ม. ห่างจากจุดวิกฤต 0.75 ม. แต่กลับกันน้ำในแม่น้ำสงคราม ที่ อ.พรเจริญ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น สูงกว่าระดับขอบตลิ่งประมาณ 1.20 ม. ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่ม ที่บ้านสันติสุข ม.5 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ น้ำเอ่อท่วมถนนในหมู่บ้าน และบ้านเรือนอีก 2 หลัง ทหารบึงกาฬ และฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ที่ จ.อำนาจเจริญ นายสมทบ สายบุตร เจ้าหน้าที่ตรวจวัดหลักระดับน้ำโขงของเทศบาลตำบลชานุมาน อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 บ้านชานุมาน ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ระดับน้ำโขงหนุนสูงท่วมพื้นที่เกษตรริมตลิ่งแม่น้ำโขงในหมู่บ้านตำบลต่างๆ ด้าน อ.ชานุมาน ได้แก่ ต.โคกกง โคกสารชานุมาน โดยเฉพาะในหมู่บ้านหินชัน บ้านบุงเขี้ยว น้ำไหลล้นเข้าท่วมนา สวนกล้วยเสียหายจำนวนมาก หากน้ำโขงหนุนขึ้นสูงถึง 12-13 ม. จะไหลท่วมบ้านเรือน ทางอำเภอได้เตรียมรับมือกับน้ำโขงที่มีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักชลประทานที่ 1 นายพุดพิงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย และขยายผลการจัดทำ One Map พื้นที่ลุ่มน้ำชาน โดยมี นายจันทูวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพุดพิงศ์กล่าวว่า เดิมมีแผน One Map เฉพาะของ อ.เมือง จากสาเหตุุน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก จึงมีการถอดบทเรียนเมื่อ 3 ปี

ที่ผ่านมา มีการบูรณาการเพื่อความพร้อม คิดว่า จ.เชียงใหม่ ไม่ใช่ อ.เมือง จึงควรทำระบบให้ครอบคลุม 25 อำเภอ วันนี้มีคุยกันในพื้นที่ตอนใต้ของ อ.เมือง คือ ลุ่มน้ำชาน เพื่อต่อให้ครบภายในปีนี้ เป็นแผนเดียวทั้ง 25 อำเภอ ได้เห็นเส้นทางน้ำ ท่วงน้ำ เก็บน้ำ ในการบริหารจัดการตามแบบของวิศวกรรมชลประทาน ที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิค และบุคลากร อนาคตจะขยายไปด้านเหนือของ อ.เมือง ลุ่มน้ำฝาง ในอีกประมาณ 1 ปี จะมีแผนที่น้ำ เพื่อบริหารจัดการอุทกภัย และภัยแล้ง มองเห็นภาพรวมครบทั้งหมด และชลประทานมีแผนขยายพื้นที่ไปยัง จ.ลำพูน อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพราะอาศัยแม่น้ำปิงสายเดียวกัน ส่วนอ่างเก็บน้ำมีหลายจุดที่ต้องดูความเหมาะสม หรืออาจจะใช้พื้นที่เดิม วิเคราะห์ผลได้ผลเสียอีกทางหนึ่ง

ที่ห้องแกรนด์โดมมอนบอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมว่า พื้นที่ จ.เพชรบุรี อาจจะต้องรออีกไม่กี่วันที่จะระบายน้ำออกเพราะระดับน้ำยังสูง อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนได้ทำอย่างเต็มที่ นายกฯ ได้สั่งเตรียมการว่าหากพื้นที่น้ำท่วมไปแล้ว การช่วยเหลือในเรื่องของการทำมาหากิน และการเกษตร ต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการการช่วยเหลือดีขึ้นกว่าเดิม กระทรวงเกษตรฯ จะได้นำเสนอมาตรการการช่วยเหลือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป



รวบ'เสียปีเตอร์'อ้าง'บิกตู-ยูเอ็น' ตื่นเกษตรกรเป็นสมาชิกพันปีกรุป

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ สน.พหลโยธิน พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. แถลง จับกุมตัวนายพิชัยพิพรรธ ศรีตระกูลรักษ์ หรือ เสียปีเตอร์ ประธานกรรมการ บริษัท พันปี กรุป ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยจับกุมได้ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ จ.กาญจนบุรี โดยบริษัท พันปี กรุป ตั้งอยู่ใน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยนายพิชัยพิพรรธอ้างว่าได้รับ เงินสนับสนุนจากองค์กรสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และธนาคารโลก โดยจะให้เงินอุดหนุนและ รับซื้อผลผลิต รวมทั้งให้เงินทุนกู้ยืมโดยไม่คิด ดอกเบี้ย วงเงินกู้ตั้งแต่ 1-15 ล้านบาท แต่ต้อง เสียค่าสมัครสมาชิกเป็นเงินตั้งแต่ 200 บาท 500 บาท 1,000 บาท 5,000 บาท และเสีย ค่าอบรมอีก 2,500 บาท จะติดตามจับกุมผู้ร่วม ขบวนการต่อไป

ด้าน น.ส.ณชนม์ ตรังใจ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ไชนี่ อินเทอร์เน็ตปอเรชั่น จำกัด

ที่ถูกบริษัท พันปี กรุป หลอกวงให้รวบรวมข้าว เปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ เพื่อไปส่งออกแต่ไม่ ชำระค่าข้าว กล่าวว่า นายพิชัยพิพรรธเตรียม ตัวมาอย่างดี โดยจัดส่งทีมงานที่สวมเครื่อง แบบของยูเอ็น พร้อมระบุหมายเลขประจำตัว ไปส่งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษถึงชาวบ้าน ตน ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ให้ตรวจสอบว่าบริษัท พันปี กรุป เป็น สมาชิกยูเอ็นจริงหรือไม่นอกจากนี้ ทางบริษัทยัง ส่งอีเมลถึงตน โดยอ้างว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ ได้แจ้งว่ารับโอนเงินช่วยเหลือจาก หน่วยงานต่างประเทศมาแล้ว

น.ส.สุภาพ สวัสดิ์รักษ์ ในฐานะผู้ประสาน งานระหว่างผู้เสียหายกับหน่วยงานรัฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัท พันปี กรุป ตั้งโครงการต่างๆ เช่น เกศกัญญาฟาร์ม โครงการช่วยเหลือคน พิการใน จ.สุรินทร์ มีผู้เสียหายกว่า 350 ราย คาดว่าผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุนจึงสามารถ ดำเนินการมาได้ขนาดนี้



ว.เชิงค้อย

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจราย 3 วัน ฉบับที่ 3,397 ประจำวันที่ 2-5 กันยายน 2561...*❖*...บทเรียนสอนใจ “การบินไทย” สายการบินแห่งชาติ จากกรณีของ “นกแอร์” คงต้องเป็นเรื่อง “ผิดปกติ” ที่ไม่ธรรมดาแน่และยากจะหาคำอธิบายได้ ภายหลัง ก.ล.ต.ได้ประกาศแจ้งว่า **ปิยะ ยอดมณี** ได้ขอลาออกทุกตำแหน่ง ใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และพ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งมีผลทันที จะว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ในเรื่องนี้ เพราะการดำเนินธุรกิจของแอร์ไลน์นี้ ประสบปัญหา **“ขาดทุนบั๊กโกรก”** มาตลอด และที่สำคัญความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ตรงนี้แหละที่ยิ่งกว่าไหลปลาร้าหล่นแตกกระจาย

.....*❖*..... **“กลุ่มจุฬางูร”** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด และการบินไทย ถืออันดับ 2 ที่ 21.75%(ว่ากันตามจริงสถานะทางการเงินของเจ้าจำปี้ก็แย่ออยู่แล้ว แต่ก็ยังทำตัวเป็นเตี้ยอ้อมค้อมมาตลอด อ้อมทั้งไทยสมายล์และนกแอร์ เสมือนหนึ่งว่าตัวเองเก่งแต่บ่มีกั๊) โดยมีการส่งผู้บริหารจากการบินไทยไปนั่งเป็นบอร์ดผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างก็หวังพึ่งพาการบินไทยที่เชื่อกันว่ามีทั้งประสบการณ์ และโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องธุรกิจการบิน บรรดาบุคคลที่เข้าไปนั่งบริหารอยู่ พอสรุปได้ว่า บางก็ของแท้และของปลอมผสมปนเปกันอยู่ เข้าทำนองเกี๊ยมแล้วดีกว่าอยู่เปล่า ๆ และอย่างนี้ดูดาบั้นวับันควายให้ลูกท่านเล่นนั่งเป็นบอร์ดกินเบี่ยประชุมหาอีเวนต์ทำ ว่าอันเถอะ

.....*❖*.....วันดีคืนดีก็คิดสร้างอะไรต่อมิอะไรทำชะง่อนยอก่อตั้งแอร์ไลน์อะไรไม่รู้ชื่อ **“ไทยยิ้ม”** เจิงมาจนถึงปัจจุบัน เพราะตั้งเด็กตัวเองที่ไม่เป็นมวยมาเป็นเบอร์ 1 นี้ยังไม่นับที่ตั้งกุกกิกมานั่งในระดับใหญ่ ดูแล้วทำงานไม่เป็นสับปะรด คิดทุบหม้อข้าวตัวเองที่เคยมีบุญคุณเลี้ยงครอบครัวและตัวเองมา พอเกษียณมาก็เสนอไอเดียตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ **“นกจ๋ารวย นกมั่งคั่ง”** ไปเรื่อย เพื่อเอาไปลงทุนกับสิงคโปร์แอร์ไลน์สและเปิดตัวสายการบินใหม่ที่ชื่อเจ้า **“นกสกุ๊ต”** ขึ้นมา แล้วให้มาบินแข่งทับเส้นทางกับ **“การบินไทย”** โดยเฉพาะตลาดเกาหลี-ญี่ปุ่น-จีน ถ้าเป็น **“ภาษาโจร”** ก็จัดอยู่ในประเภท **“เลี้ยงไม่เชื่อง”**... รู้กั๊อยู่ว่า **“สิงคโปร์แอร์ไลน์ส”** เป็นคู่แข่งทางการค้ากับ **“เจ้าจำปี้”**

นอกจากพวกที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายจะไปเสียมไปสอนใครให้มาทำร้ายแม่ผู้ให้กำเนิดแล้ว ก็ยังช่วยกันคิดการณ์ไกลที่จะยกเส้นทางการบินของ “นกแอร์” ไปให้ “นกสก็๊ต” ที่ร่วมทุนกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ส และสุดท้ายจะต้องมายึดนกแอร์ เชื้อหรือไม่? รอดูกันไป...

.....*❖*.....เวรกรรมจริงๆ รูปแบบนี้ช่างคล้ายกับ “การบินไทย” ที่ไปเปิดสายการบิน “ไทยสมายล์” เป๊ะเลย ทั้ง 2 แอร์ไลน์บริษัท ลูกการบินไทย ขาดทุนแบบตายสนิท แม้แต่ตัวตนหรือภาษาการตลาดที่เรียกกันว่า “Brand & Market Positioning” ก็ยัง

หาไม่เจอและตอบ “บิสิเนส โมเดล” ไม่ได้เลย ทุกวันนี้ผู้บริหารและบอร์ดทั้งหลายก็ยังเดินหลงอยู่ในถ้ำมืดสนิท คงต้องให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจัด ม.44 สั่งการให้หน่วยซีล (SEAL) จู่โจมเข้าไปลากออกมาแล้วกระมัง...

.....*❖*.....ปิดฉากการรับสมัครไปแล้ว สำหรับการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพิ่มอีก 2 คน จากที่ได้ไปแล้ว 5 คน โดยรอบนี้มีผู้สมัครชิงเก้าอี้ทั้งหมด 18 คน โฟกัสดูแล้วมีที่พอจะ “เข้าตา” และได้ลุ้นเก้าอี้อยู่บ้าง 4 คน คือ เลิศวิโรจน์ โก้วฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, ศิริพงษ์ ห่านตระกูล อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และ พล.อ.กะสิณ ทองโกลม อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างจะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ใครจะ “เข้าวิน” บ้าง ต้องรอดูกัน... ■